
รายงานการประชุมคณะอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ 

พิจารณา เร่ืองตรวจรางรัฐธรรมนูญ 
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คร้ังที่ ๖/๒๕๕๐ 

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๕๐๒ ชั้น ๕ อาคารรัฐสภา ๓ 

-------------------------------------  

 

เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา 

 

  (นายมานิจ สุขสมจิตร ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  เมือ่อนุกรรมาธกิารมาครบองคประชุมแลว ผมขอเปดประชุมครับ 

  ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมี 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ตองกราบเรียนทานประธานวา 

ไดประโยชนมาก ๆ ในการประชุมคณะอนกุรรมาธิการของเรา โดยเฉพาะทุกทานมปีระเด็นเตรียมมาเยอะ 

แตวาถูกจาํกัดเงื่อนเวลา ถงึเที่ยงก็เลยไดแค ๒ ทานครับ คือ ของทานสกุรี กับทานอาจารยอุดม แลวทนีี้

ของทานอื่นกย็ังไมม ีของทานมหนิทรกม็อียูบาง คิดวาวันนี้ก็จะมาตอใหเสร็จครับ 

  ประธาน  :  กอนจะไปถงึเรื่องรัฐธรรมนูญ ผมอยากจะหารืออยางนีน้ะครับวา บนัทกึ 

ที่เราสงไปนี่จะตองไปเขากรรมาธิการที่คณุอรรควิทยเปนประธาน หลังจากที่ผานตรงนั้นแลวจะเสนอไป 

ใหกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ บางทีผมติดโนนติดนีก่็เลยอยากเสนอตั้งใครสักคน ๒ คนเขาไปชวย 

คลาย ๆ ไป Defend แตไปอธิบาย ถาเผื่อเขาสงสัยวาทําไมคุณเสนอมาอยางนี ้จะไดมีคนอธิบายอยากจะ

เสนอคุณเสริมเกียรติคนหนึง่เปนตัวยนื แลวจะเสนอใครอีกบางไหมครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดษิฐ  :  ขออนุญาตครับ คือผมไมมั่นใจวาอาจารยวรรณชัยจะมีเวลา

ใหเราหรือไม ตองถามตรงนีก้อนวาอาจารยวรรณชัยมีเวลามาไหมครับ แลวตัวทานสพุจนดวยครับ 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  มาอยูแลวครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานอาจารยวรรณชัยละครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ถามีเวลาก็จะพยายามครับ 

  ประธาน  :  เอาอยางนีก้็แลวกัน เอาคุณเสรมิเกียรติเปนตัวยืนก็แลวกนั แลวทานอืน่ ๆ  

ถามาไดก็อยากใหมานะครบั เราจะไดมาฟงเขาดวยวามาตราอื่นที่เราไมไดเสนอแก แลวมีคนเขามาแกเปน

อยางไรนะครับ   

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ        อัมพา ๑/๒ 

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐          

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ เปนยุตวิาผมก็รับไปเปนผูชี้แจง แลวก็มี

ทีมงานเรานะครับ ไมใชผมคนเดียวนะครบั ก็มทีานอาจารยวรรณชัย พี่สุกรี พี่สุพจน พี่มหนิทรถาวาง 

นะครับ พี่ทรงดวย ถาวางกม็านะครับ เพราะวาเวลานอยเราผนกึกาํลงัชวยกันนะครบั ขอบคุณครับ 

ทานประธาน 

  ประธาน  :  เราขอเริ่มที่จะแสดงความเหน็วาเราอยากจะปรับแกตรงไหน เชิญเลยครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบนัทกึการประชมุ ขอเลื่อนไปกอนนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๓  พิจารณาเรื่องการตรวจรัฐธรรมนูญ เชิญครับ 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ผมขออนุญาตนะครับ ลองดูมาตรา ๓๘ ในที่เปรียบเทยีบกับที ่

รางใหมบอกวา ไมมีการแกไข เมื่อไมมีการแกไขในป ๒๕๔๐ มีคาํวา การ อยู แตที่รางใหมนี่ ไมมีครับ 

มาตรา ๓๘ บรรทัดที่ ๓ ครับ อยูในภาวะสงคราม แตป ๒๕๔๐ มีคําวา การ อยูในภาวะการสงคราม ครับ 

คือเมื่อเขามีหมายเหตุวา ไมมีการแกไข กถ็ือวาคาํนี้ตกไหม  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานนะครบั ก็เปนประเดน็ ถงึแมวาจะ

เปนเรื่องรายละเอียดนะครับ แตก็ตองถือวาก็เปนประเดน็ ตอนแรกผมวา ภาวะสงคราม ก็มีความหมาย 

ดีอยูแลว แตพอ หรือ หรือมกีารรบนี่ ผมกว็ามนัเลยไมสัมพันธกนั ตองถามทางกฤษฎีกาทานอาจารย 

วรรณชัยวา ควรจะคงอยางเดิมวา ภาวะการสงคราม หรือ การรบ ครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คือในประเด็นคาํวา การ กอนนะครับ การ ของป ๒๕๔๐  

คลาย ๆ เขาไมมีคําวา การ เพราะวา ภาวะสงคราม เปนนามอยูแลว ภาวะ จะบอกดวยนามเลยวาภาวะ

อะไร ในภาวะสงครามก็คือเปนนามอยูแลวไมตองมีคําวา การ แตวา รบ นี่มนัเปนกิริยา ก็เลยเติมเขาคําวา 

การ เขาไปเพือ่ใหเปน การรบ เพราะจะใชคําวา รบ เฉย ๆ ไมได ภาวะสงคราม หรือรบ ภาวะรบนี่ฟงแลว

มันไมได ตอง ภาวะการรบ ใชไหมครับ 

  ประธาน  :  แตในทางกลับกันครับ ในป ๒๕๔๐ มีคําวา การ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  : ทีนี้พอมาเติมเขาไปนี่ผมเห็นวา ถาไมจําเปนตองคงไว 

  ประธาน  :  เขาใจคงตัดทิง้ไปเฉย ๆ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  สรุปแลวคือคงไวอยางที่รางนีก้็ดีนะครับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  หรือเติมไวก็ไมเสียหาย สงครามก็เปน นาม การสงคราม ก็มีใช 

เหมือนกนั ภาวะการสงคราม 

  ประธาน  :  คือคงไว แตก็ตองใหเขาตรงทีช่องวางวา ไมมีการแกไข กต็องเขียนวา  

มีการแกไข 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ        อัมพา ๑/๓ 

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐          

 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ครับ ทีนี้ความหมายของระหวาง สงคราม กบั การรบ นี่  

ผมเขาใจมันนาจะเปนลักษณะสงครามคลาย ๆ เปนการประกาศ ชัดเจนอะไรอยางนี้หรือไมครับ 

  ประธาน  :  คือเร่ืองนี้ไดมีการอภิปรายกันในมาตราอืน่ ไมใชมาตรานี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เร่ืองสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน เขาจะขอ Censor ในระหวางที่อยูในภาวะสงครามหรือการรบ เราบอกวา

ถาภาวะสงครามก ็โอ.เค. มกีารประกาศสงคราม มปีระกาศอยางเปนทางการ สวนการรบนี่ไมใชรบกันเอง 

หรือวารบชงิปาไมกัน ชิงไมสักกัน เราคงไมยอมนะ แตวาตองมีคําชี้แจงวาคงไมใชอยางนัน้หรอก ฝาย

ทหารเขาบอกวา อันนี้ก็จะเปนการรบกับศัตรู การรบคงไมใชเปนการรบเพื่อแยฝนแยอะไรกันหรอก ก็เปน

การรบกับศัตรธ ก็คงอยางนี้ไวนะครับ ในมาตรา ๓๘ ทีน่ีท้ี่ผมยกตัวอยางเมื่อกี้นี้ไปอยูในมาตรา ๔๕ พูดถงึ

เร่ืองสิทธิเสรีภาพสื่อ คาํก็คําเดียวกนัครับ 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ผมขออนุญาตครับ มาตรา ๓๙ หนา ๑๑ วรรคสาม กอนมีคาํ

พิพากษาอันถงึที่สุด ผมสงสัย คําวา อัน ครับ แตวาป ๒๕๔๐ ก็มีคําวา อัน ครับ กอนมีคําพิพากษาถึงที่สุด  

ก็ไดใจความ แตทําไมมีคําวา อัน 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :   ก็เหน็ดวยครับ เอาออก  

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ป ๒๕๔๐ กม็ี  

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้ถงึมาตั้งคณะเราชวยดูให ที่เขาลมืเอาออก 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ตอไป มาตรา ๔๐ จัว่ไวเลยวา มาตรา ๔๐ บุคคลยอมมีสิทธิ (๑) 

เขียนวา สิทธิเขาถึงกระบวนการ (๒) สิทธพิื้นฐาน พอ (๓) บุคคลยอมมีสิทธิครับ ผมเห็นวานาจะตดัออก 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เอา บุคคลยอม ออกไป ก็เร่ิมดวย สิทธทิี่จะใหคดีของตน 

  ประธาน  : คําวา สิทธิเขาถงึ นีน่ะ ผมรูสึกคับของใจ มันไมใชภาษาไทย โดยเฉพาะ 

อยางยิ่งเรื่องสทิธิยาอะไรที่กาํลังพูดถึงอยูในขณะนี ้Action - 2 มันไมใชภาษาไทยเลย มนัจะมีคาํอืน่ไหม 

อาจารยวรรณชัย จะมีคําอ่ืนไหม 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ทีท่านประธานวา Action – 2 ซึ่งเปนสทิธยิาก็เขียนใน

รัฐธรรมนูญตางประเทศในหลายประเทศ ทางยโุรปก็เขยีนไวในสิทธิทีส่ามารถเขาถงึกระบวนการ  

ซึ่งทกุรูปแบบทุกกระบวนการในชั้นปกครอง ในชัน้อะไรนี ่

  ประธาน  :  จะมีภาษาไทยคําอื่นไหม สิทธิเขาถงึ พูดไมรูเร่ือง 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  เขาถึง จะเปนลักษณะมทีนายชวยเหลือ มีเจาหนาที่ในการให

คําแนะนําอะไรตาง ๆ เพิ่มอํานวยความสะดวกทกุเร่ืองทีจ่ัด สามารถเขาไปในหลกักระบวนการยุตธิรรม 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ       อัมพา ๑/๔ 

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐         

 

  ประธาน  :  เขาใจ ทีนี้ไมไดแปลมาตรง ๆ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานประธานครับ คือฟงดูแลวเหมือนไมเหมาะ แตฟงแลว

เขาใจดี แลวเรายังคิดอะไรไมไดออกก็เอาคงไวอยางนีก้อนก็แลวกันนะครับ  

  ประธาน  :  เชิญตอไปครับ 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  มาตรา ๔๐ (๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวน 

ไดเสีย หรือพยานในคดีมีสิทธิ แตวามาตรา ๔๐ ขางบนบอกวา ยอมมีสิทธ ิจะเติมคําวา ยอม หรือไมครับ 

ทุกอนัก็มีเขียนวา ยอม  

  ประธาน  :  ตองมาดูความแตกตางระหวาง ยอมมีสิทธิ กับ มีสิทธิ เฉย ๆ นี่วาดีกรีมนั

เทากันหรือเปลา  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมวายอมทาํได คือ ยอม นีห่มายถงึวาใชเงนินะ มนัเนนนะ 

แตจริง ๆ แลวผมวาไมมีคาํวา ยอม  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ก็มี ควรมีสิทธ ิตองมีสิทธ ิอะไรพวกนี ้ยอมมีสิทธ ิทีท่าน

ประธานวาคลาย ๆ ระดับ ควร กับ ยอม นีม่ันคลาย ๆ กนัใชไหมครับ 

  ประธาน  :  นาจะมีสิทธ ินี่มนัตางกันเยอะเลย  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือ นาจะ นี่น้าํหนักนอย ถายอมนี่มากกวานา  

  ประธาน  :  ถามีสิทธิเลยละ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  มีสิทธิไปเลยนีผ่มวาพอดี ๆ แลวก็ไมฟุมเฟอยดวย คาํวา 

มีสิทธ ิมีความหมายในตัวอยูแลว 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ใชคําวา ยอม เยอะครับ  

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ที่ทานประธานเคยพดูไว (๕) ผูเสียหาย จาํเลย และพยานในคดี  

มีสิทธิไดรับความคุมครอง แต (๖) ยอมไดรับความคุมครอง ทีท่านประธานเคยพูดไวนี ่อยางนี้ครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือผมเห็นดวยกับทานสุพจนวา ความหมายนีม่ันแทบจะไม

ตางกนัเลย เมือ่แทบจะไมตางนี่ ผมเหน็วาควรจะใชถอยคําทกุแหงนี ่ในลักษณะเดยีวกนั ผมก็เลยอยากจะ

ใหทางฝายเลขาชวยเปนขอสังเกตก็แลวกนัวา คําวา ยอมมีสิทธ ิมีสิทธิ หรือวา ใน (๖) วา ยอมไดรับ นี่นะ  

มันก็ควรจะไปในลักษณะเดยีวกนักับ (๕) คือทุกอยางทีม่ีความหมายในลักษณะเดยีวกนั ใกลเคียงกนันี ่

ก็ควรจะใชถอยคําเหมือนกนั เวนแตจะมคีําอธิบายวา จําเปนตองใชคนละอยางดวยเหตุผลพิเศษอะไร  

ถาไมมีเหตุผลพิเศษควรจะเหมือนกัน ผมขอตั้งเปนขอสังเกตครับ  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ       อัมพา ๑/๕ 
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  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ขออนุญาตทานประธานครับ ผมมาดู (๖) นีน่ะครับ คําวา ยอม

ไดรับความคุมครอง ในนี้ ผมวาเขาอาจจะมีวัตถุประสงคเนนใหเหน็ถงึวา ไมใชสิทธ ิแตวารัฐจะตองไปดูแล

ใหเขานะครับ คือสิทธิอันนี้มอียูแลว แตวาอันนี้จะตองบงัคับวาจะตองมีมากกวา คือรัฐจะตองทาํใหเขา 

เพราะฉะนัน้เขาถึงไมใชคําวา มีสิทธิ เขาใชคําวา ยอม อันนีท้ี่ประชุมพูดอยางไรไมทราบนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  โอ.เค. ทานประธาน ผมกําลงัมองพี่สุกรีครับ คือเวลาเรานอย 

ถาเราจะมาถกแถลงกนัในประเด็นอยางนี้นะ ใหละเอยีดจนหาขอยตุิวาตกลงจะตองใชถอยคําเหมือน ๆ 

กันทั้งหมด หรือวาแตกตางตามดีกรี ผมวาจะเสียเวลาของเราไป ผมยังคิดวาในเมื่อมนัไมมีเหตุผลพิเศษ

อยางทีท่านสกุรีตั้งประเด็นข้ึนมาวา มันตองไดรับความคุมครองในจํานวนแตกตางกัน แตเราก็ยกไมไดวา

อะไรที่แตกตางมันคืออะไร ถึงตองใชคําไหน ๆ ผมก็อยากจะเสนอวา ณ เวลาที่ถกูจาํกัดอยางนี้เพือ่ความ

สละสลวยในภาษา แลวก็ไมตองมานั่งตอบคําถามประชาชนวาทาํไมประชาชนใชแตกตางกนั ผมวาเอา

หลักการวาควรจะใชถอยคําแบบเดียวกนัไปกอนดีกวาครับ 

  ประธาน  :  เราตั้งขอสังเกตไปวา เปนคําแตกตางกนันะ ควรจะใชเหมอืนกนัหรือไม 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ขออนุญาตก็อาจจะตองดูพจนานุกรมมาประกอบดวยวา 

ยอม หมายความวาอะไร ถาเปนอยางที่ทานเสนอ (๔) (๕) ก็นาจะเตมิเสียใหครบถวน อยางเชนตัวอยาง  

คลาย ๆ ยกเปนตัวอยาง 

  ประธาน  :  ความหมายคําวา ยอม ในพจนานุกรมผนวกเขาไปในขอเสนอ 

  นายสพุจน ไพบูลย  :  ขออนุญาตอยาง (๕) นี่ มีคําวา และ เยอะ ผูเสยีหาย จาํเลย และ

พยานในคดี มสิีทธิไดรับความคุมครอง ความชวยเหลือ คาตอบแทน คาทดแทน และคาใชจายที่จาํเปน

และสมควรจากรัฐ และคาใชจาย คาํวา และ ตรงนัน้เอาออกไดไหมครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ครับ ผมขออนุญาตทานสพุจนนะครับ อันนี้

ความหมายไมเหมือนกนัแลว มนัคนละอยางกันแลว คนละกลุมกนั คือผมวาตองคงที่ ขออนุญาตอธิบาย

นิดหนึ่งนะครบั ผิดถูกคอยวากัน และ คาํแรกเปนกลุมบุคคล และพยาน นี่นะครับ สวนและที่ ๒  

  นายสพุจน ไพบูลย  : ผมวา และ อันสุดทายครับ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมกําลงัจะไลครับ และอันที ่๒ เปนเรื่องทีว่า ส่ิงตาง ๆ ทีม่ี

สิทธิมนัอยูในกลุมสิทธิตาง ๆ นะ สวน และสมควร นี่ก็อีกความหมายหนึง่จากรัฐ คอืเปนเรื่องสิง่จาํเปน 

และสมควรจากรัฐ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    - ๒/๑ 
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สรุปแลวก็คือวาความหมายของ และ ๓ ทีน่ี้ใชคนละประเภท คนละความหมายกัน คนละอยางกัน พอผาน

ไดครับ    
 นายสพุจน ไพบูลย : ไมขัดของ คือติงไวเทานัน้เองครับ (๖) ครับ  

 นายสกุรี เอื้ออนันต : ขออนุญาตสักนิดหนึ่งครับ คําวา และ คาทดแทน และ คาใชจายนี ้

คําวา และ ตัวนี้นาจะ หรือไหม เพราะวามันไมใชทัง้หมด มันเปนประโยคไดหมด เพราะวามนัเปนคนละตวั

กัน คาใชจาย คาทดแทนมนัคนละตัวกนั สวนและตัวหลงันี้ถูกตองแลวครับ อันนี้ตามความเห็นผมนะครับ  

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : ผมเลยถามทานสุกรีไปวา ถาอยางนัน้มันก็คงจะไมตองเปนหรือ

ตรงอันแรกดวยหรือพยางค ถาทานมาตงิ   

 นายสกุรี เอื้ออนันต : คงจะหรือไมได 

 นายเสริมเสริม วรดิษฐ : คือบางทีมันมีคาตอบแทนบวกคาใชจาย บางทีมนัคาทดแทน

บวกคาใชจาย ถาหรือ มนัไดอยางเดยีว เพราะวาคาใชจายทีจ่ําเปนและสมควร มนัขยายวาตองจําเปนดวย

ตองสมควรดวย มนัตองทั้งสองอยางถงึจะได  

 นายสพุจน ไพบูลย : ใน (๖) เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและทุทพพลภาพ คาํวา คนพิการ

นี้เดี๋ยวก็เขียนวาผูพิการ เดี๋ยวก็เขียนวาบุคคลซึ่งพิการ  

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : อันนีก้็ตั้งขอสังเกตไวเลยวา ทาํไมเหมือนกนั เชน มาตรา ๕ คน

พิการ  มนัอยูในมาตราไหนชวยบอกเขาดวย  

 นายสพุจน ไพบูลย : อยางเชนมาตรา ๗๙ (๑) เขียนวา ผูพิการหรือทพุพลภาพ เขียนวา  

ผูพิการ มาตรา ๕๓ เขียนวา บุคคลซึ่งพกิารหรือทุพพลภาพ  มาตรา ๕๓ ดวย  

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : มาตรา ๕๓ บอกวาถอยคําของผูพิการควรจะใชลักษณะ

เดียวกนันะครับ บันทึกไวนะครับ   

 นายสพุจน ไพบูลย : แลวก็เด็กเยาวชนนี้ในมาตรา ๗๙ (๑) ก็เหมือนกนัครับ เขียนวา เด็ก

และเยาวชน แลวตรงนี้เขียนคําวา สตรี แตในมาตรา ๗๙ (๑) นั้นเขยีนวา หญิงและชาย  

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : คืออยางนี้พี่สุพจน เขาไมไดมุงแบงกลุมอาย ุแบงแตเพศอยาง

เดียว หญิงและชาย ถาพี่กาํลังจะบอกวาทาํไมไมใชบุรุษและสตรีใชไหม ถาตองการมุงเรื่องเพศใชไหม ทีนี้

ตรง (๖) นี้มนัแบงหลายอยาง คือมันแบงเกี่ยวกับเร่ืองอายุดวย เด็กในกฎหมาย 
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นี้มันแปลวาอายุของเด็ก ถาในแงของ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลเด็กและเรื่องกฎหมายปกครองก็ไมเหมือนกัน เด็ก

นี่หมายถึงอายุเทาไร เยาวชนหมายถึงอายุเทาไร มันแตกตางกัน แลวสตรีนี้มัน 

มาโผลข้ึนมา ก็คือวา เปนกลุมบุคคลซึ่งถงึแมจะอายุพนเด็ก พนเยาวชน แตถาเปนสตรีเขาก็ข้ึนมาอยางนี ้

ถาผูชายไมไดรับการคุมครองที่เกินเดก็เยาวชนแนนอน ทนีี้ถาเกิดทานตองจะคุมครองทั้งหมดนีเ้ขาจะมา

แยกอยางนีเ้ลย คือผมกาํลังจะบอกใหทานฟงวา ตอนนีใ้นกระบวนการยุติธรรมนี้เด็กและเยาวชนนี่ทานมหิ

นทรจะรูวามนัจะมีการดําเนนิคดีแตกตางจากคนที่ไมใชเด็กและเยาวชน ไมวาเกีย่วกบัเร่ืองการที่จะถูกจับ

ก็ดี ถูกควบคุมก็ดีอาจจะแตกตาง รวมทัง้การดําเนนิคดีกระบวนการตาง ๆ นี้จะแตกตาง แตสตรีนี้ ณ 

ขณะนี้ทานมหินทรก็รูดีวา มันยงัไมมีการคุมครองที่แตกตางในเรื่องกระบวนการยุตธิรรม   

 ประธาน : คืออยางนี้กฎหมายมุงที่จะใหความคุมครองผูดอยโอกาสหรือผูออนแอ ทนีี้

ผูชายล่ําสนัแข็งแรง มนัคนละประเภทกับพวกเด็ก เยาวชน สตรี คนพกิาร   

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : เขามุงเนนในกระบวนการยุตธิรรมนี่ จะมุงเนนคุมครอง 

ผูออนแอ ออนแอในเรื่องวัย ออนแอในเรื่องเพศ ออนแอในเรื่องความสมบูรณของรางกายพละกาํลัง เขา

เลยมุงเนน เอาเฉพาะอนันี ้ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง : จะเหน็ดวยในประเด็นวาคุณใชถอยคําไมเหมือนกนั เหน็ดวยถา

สมมุติอยางกรณีสตรีอยางนี้ บางทีก็ใชหญิง ก็ควรจะใชเสียใหเหมือนกนั ไมไดตางกนั แลวในสวนของคน

พิการและทุพพลภาพนี้คือประโยคตอนนีม้นัจะมีอยูทัง้หมด  

๔ กลุมบุคคลก็คือเด็ก เยาวชน สตรี แลวกลุมคนพกิารทพุพลภาพ ทนีีก้ารใชถอยคํามันยงัไมมีคําเชื่อม

ขางหนาของคนพกิาร เพราะกลุมนี้มนัเปนกลุมสุดทายแลวมันก็ควรจะตองเติมคําวา และ เขาไป และคน

พิการ แลวสวน และทุพพลภาพนีก้็เปลี่ยน หรือทพุพลภาพ เพราะวาอยางใด อยางหนึง่ อาจจะเปนคน

พิการหรือคนทุพพลภาพ  

 ประธาน : คือฝายคนพิการเขาไมอยากใหใชคําวา คนพกิาร เขาอยากใหใชคําวา ทพุพล

ภาพ แตวาไมใชจะใหมาเปลี่ยนตรงนี้ ตอนนี้เขากําลงัเรยีกรองใหเรียกพวกเขาวาพวก 

ทพุพลภาพ    

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : เราควรจะดูพจนานุกรมประกอบก็ได  

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : ทานสพุจนเชิญครับ  

 นายสพุจน ไพบูลย : มาตรา ๔๔ บรรทัดที ่๒ ที่เขียนไววารวมทัง้มีหลกัประกันในการดํารง

ชีพทัง้ในระหวางการทาํงานและเมื่อพนภาวะการทาํงาน เมื่อพนการทํางานไดไหมครับ  
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 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  : ผมวาตองถามอาจารยวรรณชัย คําวา ภาวะ นีฟ้งดูแลวนี่ มัน

จะมีความหมายเหมาะสมในทางภาษามากกวาหรือไมครับ  

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง : คือความหมายผมก็คอนขางจะเหน็ดวยวา คือเมื่อพนการ

ทํางาน ก็คือตกงาน ภาวะตกงาน อยูในภาวะอะไร อยูในสถานการณอะไร     

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : คือการทาํงานกบัการไมทาํงานนี ้มนัจะตองเปนภาวะทัง้ ๒ 

อยาง หรือไมเปนภาวะทัง้ ๒ อยาง  

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง : ตรงสวนการทํางานนีม้ันม ีระหวาง มันก็เลย 

คลาย ๆ ความหมายทํานองเดียวกับภาวะ หรือวาอยูในภาวะทาํงานระหวางทํางาน  

 นายเสรมิเกียรติ วรดิษฐ : อาจารยวรรณชัยอยาลืมนะวามันไมไดเปนเหตุผลที่จะมา

อธิบายวาทําไมหนาไมม ีหลงัมี เพราะถาอาจารยลองเตมิวา ระหวางภาวการณทํางานนี้และเมื่อพน

ภาวการณทํางานนี ้มนัก็ไปไดเหมือนกนั คําวา ภาวะ นีม้ันเปนการที่วามองภาพกวาง ไมรูวาตกลงควรจะ

คงไวหรือจะเอาอยางไร  

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง : เติมไวผมก็คดิวาไมเสียความหมาย ในระหวางภาวะทํางาน แต

ภาวะหลังนี้นาจะม ีเพราะไมอยางนัน้บอกวา เมื่อพนการทํางาน ฟงแลวมันหวน ๆ  

 นายสพุจน ไพบูลย : ในมาตรา ๔๕ วรรคสาม ที่ทานประธานบอกวา ลิดลอน ตอง 

ลิดรอน   

  มาตรา ๔๗ วรรคสุดทาย ทีท่านประธานติงเอาไววา มาตรา ๔๗ นัน้ เร่ืองคลื่นความถี่

วิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม แตขางหลังเขียนวา และกิจการหนงัสือพมิพ ที่ทาน

ประธานเคยตงิไวครับ อันนีม้ันควรจะตองไปอยูในมาตราอื่น ไมใชมาตรานี้ครับ มาตรา ๔๗ ที่ทานประธาน

เคยติงไวครับ   

 ประธาน : มันนาจะลงตรงมาตรา ๔๕ แตไมใชวรรคสุดทาย มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๗  

 นายสพุจน ไพบูลย : ยายไปอยูตรงมาตรา ๔๕ หรือวามาตรา ๔๖ ก็ได  

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : ขอใหฝายเลขาบนัทกึวา วรรคสุดทายของมาตรา ๔๗ ขอให

ยายไปอยูเปนวรรคสุดทายของมาตรา ๔๗ เปนประเภทเดียวกนั   

 ประธาน : วรรคสุดทายของมาตรา ๔๖ ขณะนี้เขาพูดถงึวาการกระทาํใด ๆ ของ 

ผูดํารงทางการเมือง เชิญครบั    

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                             อารีรัตน ๒/๔ 
วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
 

 นายสพุจน ไพบูลย : ในมาตรา ๕๕ ที่เขียนไววา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือ

ขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิน่

นะครับ อันนี้รัฐรับทราบนะครับ พอมาตรา ๕๙ เร่ืองการฟองหนวยราชการครับ มีตอทายวา หลงัจาก

ราชการสวนทองถิ่นหรือองคกรอ่ืนของรัฐทีเ่ปนนิติบุคคล ถาขอมูลขาวสารนี่องคกรอ่ืนของรัฐ บุคคลไมมี

สิทธิใชไหมครบั ในมาตรา ๕๕ ไมมี เร่ืองขอมูลขาวสารที่จะเขาไปนะครับ แตเร่ืองการฟองนี้ฟองได หรือ

องคกรอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบคุคล  

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : เขาตองการจะใหมาตรา ๕๕ นี้เพิม่องคกรอ่ืนของรัฐเขาไปดวย  

คําวา องคกรอื่นของรัฐ คือหนวยงานของรัฐ เหตุไฉนมาตรา ๕๙ จงึตองมาใส Double    

 ประธาน : เพราะอาจจะเปนความที่มนัเกนิมาอยางที ่ 

 นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ : ก็เอาออกสิ เพราะวาในแงของปกครอง วธิีพจิารณากฎหมาย

ปกครองอาจารยวรรณชัย คาํวา หนวยงานของรัฐ มนักนิความถงึองคกรของรัฐดวย 

นะครับ เพราะฉะนัน้ผมเห็นดวยกับทานประธานครับวา ในมาตรา ๕๕ คงไว มาตรา ๕๙ คําวา หรือองคกร

อ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคล เอาออกเสีย เพราะมนัเปนหนวยงานของรัฐอยูแลว เอาออกนะครับฝายเลขา  

 นายสพุจน ไพบูลย : ในมาตรา ๕๖ วรรคสอง การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรม แลวก็มาการเวนคืนอีก และตรงนี้ผมเหน็วานาจะเอาออก มาตรา ๕๖ วรรคสอง 

การวางแผนพฒันาสงัคม เศรษฐกิจ การเมอืง และวฒันธรรม แลวก็มาการเวนคืนอกี  การวางแผนพัฒนา

สังคม   

 ประธาน : การพัฒนาเศรษฐกิจ วางแผนพฒันาการเมือง วางแผนพัฒนาสงัคม วางแผน

พัฒนาวฒันธรรม ทีนีก้ารเวนคืน อันนี้อีกอันหนึ่งครับ  

 นายสพุจน ไพบูลย : มันไปอีกเรื่องหนึ่งใชไหมครับ  

 ประธาน : คนละเรื่องกนัครับ  

 นายสพุจน ไพบูลย : เอาไวใชไหมครับ  มาตรา ๖๕ ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดี ศิลปะนี่มี 

สระ อะ ไหมครับ เพราะมาตรา ๗๒ ไมม ีสระ อะ  มาตรา ๗๙  (๖) ก็ไมมี สระ อะ   

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  : อาจารยวรรณชัยผมกาํลังคดิเอาเอง อาจจะผิดก็ไดครับ ผมวา

ถาศิลปะมนัหวนคําเดียวตองมีสระ อะ แตถาสมาสชนกบัคนอ่ืนมหีรือไมมี ก็ตองไปแกตรงมาตรา ๗๐ กวา

ใหมันมีนะครบั มาตรา ๗๐ เทาไรที่ไมม ี  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                             อารีรัตน ๒/๕ 
วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐  
 

 นายสพุจน ไพบูลย : มาตรา ๗๒ ศิลปวัฒนธรรม หนา ๓ ถาคําวาศิลปะหรือวัฒนธรรม 

ตองมี สระ อะ   

  (การประชุมดําเนนิมาถงึตอนนีน้ายเสริมเกียรติ วรดิษฐ ทําหนาทีป่ระธานในที่

ประชุม)  

 ประธาน : คือกําลังมองวามนัไปรวมกับศิลปะมันเปนคาํเชื่อมกนัหรือเปลา ถามนัเปน

คําเชื่อมกนัมนัก็ตองไมม ีสระ อะ ไปดูพจนานุกรม อันนีฝ้ากไวดวยครับ เชิญครับ    

                                                                                                                                 - ๓/๑ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                            อารีรัตน ๔/๑  

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐    

 

 ประธาน : เหน็ชอบทกุอยาง และตองขอบคุณที่ทานมขีอ ๗ แสดงวาทานอานละเอยีด

มาก แตวาในประเด็นนีถ้าเรายังไมมีเหตุผลอะไรเปนพิเศษจริง ๆ นี้เขาเขาใจ  

 นายสพุจน ไพบูลย : คืออยางนี้ครับ (๒) เขียนวา อยางเทาเทยีมกนั แต (๔) และเทาเทียม

กัน ผมเหน็วา (๔) นี้เขาเขียนวา แกประชาชนอยางรวดเร็ว  

 ประธาน : มันก็นาจะม ีอยางเทาเทียมกัน  

 นายสพุจน ไพบูลย : ถาจะใชขางบน อยาง และเทาเทียมกันแกประชาชนทุกคน  และ ก็

ไมได  

 ประธาน : ผมจะอธิบายอยางอาจารยวรรณชัยวา คําวา อยาง นี่ มนัขยายทั้งรวดเร็ว และ

เทาเทียม ตรงเทาเทียมตรง (๔) ไมตองมีอยาง ม ีอยาง อยูขางหนาอยูแลว  

พอผานได อยางนี้ขยายทัง้รวดเร็วและเทาเทียมอยูแลว โอ.เค. นะครับ  

 นายสพุจน ไพบูลย : ไมขัดของไปใหเร็ว มาตรา ๘๓ (๘) กับ (๑๐) สงเสริมใหประชากร 

(๑๐) หรือการรวมกลุมของประชาชน คือจะใชคําวา ประชากร หรือ ประชาชน ผมเห็นวานาจะใชคํา

เดียวกนั  

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : คือประชากรก็จะเปนพวกประวตัิประชากร ทะเบียนประชากร

อะไรตาง ๆ ทะเบียนราษฎรเขาจะใชประชากร แตทัว่ ๆ ไปจะใชประชาชน   

 ประธาน : ผมอยากจะใหแก (๘) วา ประชากร แกเปน ประชาชนใหมนัเปนถอยคาํ

เหมือนกับ (๑๐) และ (๑๑)  ตองการใหแกคําวา ประชากรใน (๘) แกใหเหมือนกับมาตรา ๑๗  ตอง

ขอบคุณทานสุพจน เชิญทานทรงกับทานมหินทรมีอะไรเติมหนอยครับ   

 นายมหนิทร สุดินทรกูร : ขออนุญาต นิดเดียวครับ มาตรา ๒๒ นี้ผมคิดเอง  

คิดมากเกนิไปหรือเปลาก็ไมทราบ คือมาตรา ๒๒ มันเกีย่วกับพระราชอํานาจของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวที่จะแกไขกฎมณเฑียรบาล อันนีอ้าจจะถือตามแบบทั่วไปทีว่าเมื่อประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับเปนกฎหมายไดนี้ อันนี้ผมวาควรจะตัดคําวา ประกาศ ไดไหม ตอนทาย

นิดเดียว บรรทัดทายวรรคสอง คําวา และ ตัดคําวา เมื่อได แลวตอนทาย เมื่อไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว แคนี้ก็พอ เพราะพระราชอํานาจนี้มนัไมเกีย่วกับประชาชน ไมจาํเปนตองประกาศในราช

กิจจาแลวถึงจะเปดบังคับใชเปนกฎหมายได  

 ประธาน : ควรจะใหตัดตรงไหนออก 

 นายมหนิทร สุดินทรกูร : ก็ตัดคําวา  เมื่อได ตัดออก ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว 

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา พอ  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                            อารีรัตน ๔/๒  

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐    

 

 ประธาน : ตกลงตัดคําวา เมือ่ได และตัดคําวา และ  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : และประกาศในราชกิจจานุเบกษา พอครับ  

 ประธาน : ผมอยากจะฟงความเห็นของกฤษฎีกาตองมีอธิบายแน เพราะวาเทาที่ผมเห็น

ทั่ว ๆ ไป มนัจะเปนถอยคําทีล่อทุกแหง จะลอกออกมาเลย คําวา  

เมื่อได เปนการเนนวาใหรูวาผลของการจะใช มันตองมีเมื่อไดแลว ทนีีเ้ปนคําที่นอกจากไพเราะแลวนี ่มัน

จะเปนถอยคําที่สอดคลองกบัหลักการออกกฎหมายหลาย ๆ แหง ทนีีว้าทาน 

มหินทรเขากําลังมองวา มาตรานี้เปนเรื่องพระราชอํานาจของพระเจาอยูหัว มนัไมควรที่จะมีถอยคําตรงนี้ 

มันดูเหมือนไมเหมาะ ก็อยากจะฟงอาจารยวรรณชัยวา จะเปนประการใดครับ  

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : คือผมยังไมคอยเขาใจตรงจุดทีว่า ตรงนี้เปน 

พระราชอํานาจแลวเลยเขียนวา เมื่อได มนัจะทําใหพระราชอํานาจเสยีหาย ตรงนี้ยอมรับวายงั 

ไมคอยเขาใจ   

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : อันนีห้มายถงึวาตองประกาศแลว ถงึจะใชบังคับ 

 นายวรรณชยั บุญบํารุง : หลักการตองเปนอยางนั้น  

  นายมหินทร สุรดินทรกูร : อันนี้รายวนัทัว่ไป มองในแงที่วาเปนพระราชอํานาจโดยเฉพาะ

นี้ จาํเปนไหมที่จะตองประกาศใหไมอยางนั้นก็ตองตัดหลักการเรื่องการประกาศออกไปเลยถาจะเปน

หลักการนัน้ครับ  

 ประธาน : ทานกําลงัมองอยางนี้ ถาเอาอยางทานมหินทรวานีก้็แสดงวาเปน 

พระราชอํานาจจบแลว ขบวนการที่ใหมีผลบังคับนี่มนัจบไดเลย โดยไมตองมีการตอเนื่องตองไปประกาศ

ราชกิจจา ถาจําเปนตองประกาศราชกิจจา ทานก็ตองใสขอความอยางนี้ สรุปแลวทานตองมาถกแถลงกนั

เสียกอนวา ในบทบัญญัติตรงนี้สมควรที่จะตองประกาศราชกิจจาหรือไม  

ทานตองมาถกแถลงนี้  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : แตถาประกาศแตไมจําเปนตองมีตอทายเมื่อประกาศแลวจงึ

บังคับใชไดเปนกฎหมาย   

 ประธาน : อยางไร คําวา ประกาศนี้ มนัมีผลในทางปฏิบตัิวามนัถงึจะมาถือเปนกฎหมาย 

ถือเปนขอบังคบัใช ถาอยางนั้นจะไปประกาศทําไม มนัมคีวามหมายของตัวอยู  

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : สภาพที่จะบังคบักับบุคคลอื่นนี้ ใหบุคคลเขารับทราบ  

 ประธาน : ความเห็นตรงกันครับวา มาตรา ๓๗ นัน้ คาํวา เสรีภาพบริบูรณ ขอใหแกเปน

เสรีภาพเฉย ๆ เหมือนกับมาตราอื่น ๆ เนื่องจากวา คําวา บริบูรณนี้ใสแลวมันฟุมเฟอย  



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                            อารีรัตน ๔/๓  

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐    

 

มันไมทาํใหมคีวามหมายดอีะไรขึ้นมาเลย เพราะถาเกดิใสตอไปผมอยากจะใหอะไรมันเขมขึ้น  

ผมก็บอกตองเสรีภาพบริบูรณอยางถึงที่สุด อยางมากทีสุ่ด ตกลงเสรภีาพเฉย ๆ นะครับ  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ทนีี้ติดใจที่พูดเมื่อที่คราว ทีว่า อายุของสภาผูแทนราษฎร 

มาตรา ๙๙ ผมวานาจะแกวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ป ไมใชอายุ

ของสภาผูแทนราษฎร  

 ประธาน : ตัวสถาบนัมีอายไุมได นาจะเปนตัวสมาชิกภาพ ใชไหม  อาจารย 

วรรณชัยอธิบายการบัญญัติรัฐธรรมนูญ คือมันมีความหมายเขาใจไดดี แต 

ทานมหินทรเขามองวามนัฝนความรูสึก   

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : มาตรา ๑๐๐ นีพ้ดูถึงวาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร เร่ิม แตพอมีเร่ิม แตไมมีบอกวาอายุเทาไร กับมาบอกวานี่สภาผูแทนราษฎรมีวาระ มีอายคุราวละ 

๔ ป มนันาจะบอกวานี่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๔ ปนับจากวนัเลือกตั้ง   

 ประธาน : คือผมเองถาไมมานัง่คิดมันจะไมมีปญหาเลย มันอานแลวมนัเขาใจงาย แตพอ

มานัง่คิดแบบทานมหินทรในหลกัความเหมาะสมของภาษามนัก็อาจจะเกิดประเด็นขึ้นมาไดทีว่าทําไมสภา

ตองมีอายุดวย ทนีี้คําวา สภาผูแทนราษฎร เราจะมองวามนัคือกลุมบุคคลที่มาทําหนาที่บัญญัตกิฎหมายนี ้

มันก็มฐีานะเปนนิติบุคคลดวย สภาผูแทนราษฎรนี ่

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ถาเปนอยางนี ้โอ.เค.  

 ประธาน : มันเปนนิติบุคคลนะ โดยประธานจะเปนผูทําหนาที่แทน เมือ่เปนแลวนี่ทาน 

ขอใหเปนอายไุปกอน    

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : โอ.เค. ครับ  

 ประธาน : ขอบคุณครับ ขอไปประเด็นอื่น  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ประเด็นอื่นมนัไมคอยมี มีเฉพาะปญหาทีว่าควรจะแกหลกัการ 

แกอะไรไหม เชน กรณีที่วาผูพิพากษานี ้ควรจะมีอํานาจในการสรรหา เขามาสรรหาบุคคล  

 ประธาน : อันนี้ตั้งขอสังเกตไดทาน ตั้งขอสังเกตไปเลย  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : แลวก็มีมาตรา ๖๘ มาตรา ๑๐๗   มาตรา ๒๒๖  มาตรา ๒๓๖  

มาตรา ๒๔๕  มาตรา ๒๔๗  

 ประธาน : หมายถงึวา ไมควรที่จะใหศาลไปมีบทบาท    

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                            อารีรัตน ๔/๔  

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐    

 

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : แกอยางไรก็แลวแตนะครับ  

 ประธาน : แกวา ไมควรที่จะใหศาลไปมีบทบาทในมาตราดังกลาว เพราะวาควรจะใหศาล

ทําหนาที่ในรางหลกัแคนั้นเอง  เร่ืองอื่นมีอีกไหม โครงสราง กต. เอาไหมทาน 

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร :  โครงสราง กต. ก็มีกรณีทีว่า คือผูพิพากษาสวนใหญอยากจะ

ใหเหมือนเดิม วาเอาเฉพาะผูพิพากษาในระดับหัวหนาคณะในศาลฎีกา  

 ประธาน : อันนี้มันอยูในรัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ หรือเปลา  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ไมมี  

 ประธาน : เอาตามเดิมแบบที่มี ชวยบนัทกึไวหนอยก็แลวกันวา ศาลยุติธรรม  

สวนใหญประสงคจะใหโครงสราง กต. เปนไปตามโครงสรางเดิม  

โครงสรางเดิมตามรัฐธรรมนญูป ๒๕๔๐ คอื จะตองมีเทากันหมดนะครับ ทั้ง ๓ ศาล ศาลชั้นตน ศาล

อุทธรณ ศาลฎีกา แลวก็ศาลทุกชัน้นี้สามารถเลือก กต. ไดทุกชั้นเลย ไมใชวาชัน้ไหนเลือกชั้นนั้น ถกูไหม

ครับ  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ทนีี้ดั้งเดิมเลยจริง ๆ เขาตองการใหผูพพิากษาหวัหนาคณะใน

ศาลฎีกา ศาลชั้นตน  

 ประธาน : เอาโครงสรางเดิมของทานคือเอาสภาพปจจุบนันี ้ 

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : มันอาจจะกลับไปกอนป ๒๕๔๐  

 ประธาน : อยาลืมนะวา ถากลับไปตอนนัน้มันไมเกิดประเด็น เพราะวาตอนนีม้ันมี

ประเด็นของป ๒๕๔๐  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : คลายป ๒๕๔๐  

 ประธาน : ใช  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ตองเหมือนเดิม เหมือนป ๒๕๔๐  

 ประธาน : เพราะวาผูพพิากษาหลายคนทาํบันทึกหางวาวมาถึงประธาน สสร.  ของทาน

มหินทรมีอยางอื่นไหม  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ตอนทีว่ามนัมีอยูมาตราหนึง่ ที่วาตองใชระบบไตสวน  

 ประธาน : อันนั้นออกไปแลว อันเดิมที่อาจารยวรรณชัยที่มาพูดวนันัน้ คือกระบวน

พิจารณาคดีอาญา อันนัน้เขายกออกไปแลว แตวาเรื่องถกูคุมขัง ถูกอะไรนั้นมันระบบไตสวนผมวามนัเปน

ส่ิงที่ดี เพราะวามันตองทาํใหรวดเร็ว ถาทานไประบบกลาวหาบางทีมนัชา   

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                            อารีรัตน ๔/๕  

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐    

 

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : มาตรา ๒๑๔ วรรคสาม ดูตอนทายระบบไตสวน  

ความจริงผมวาระบบการพิจารณาคดีพิพากษามนัใชไดโดยยืดหยุนอยูแลว ไมตองไประบุชัดเจนวาเปน

ระบบอะไร  

 ประธาน : คืออยางนีท้าน ผมจะกราบเรยีนทานมหนิทรวา ผมไมไดอยูในชุดยกราง แตวา

ขณะนี้บานเราใชระบบไตสวนเหน็ไดชัดก็คือ ในเรื่องศาลปกครองนะครับ เขาตองการที่วาใหคดีปกครองนี้

ไมไดใหมีกระบวนการยุงยาก แลวก็ไมใหมีการใชชัน้เชงิในการดําเนนิคดีเพื่อเปนผลแพชนะกัน เขาก็เลยใช

ระบบไตสวนมาใชในศาลปกครอง ทนีี้ประเด็นของเรื่องมาตรา ๒๑๔ วรรคสามนี ้เขาก็มองวา กระบวนการ

เลือกตั้งนีม้ันกค็วรจะลักษณะเดียวกบัศาลปกครอง มนัเปนกระบวนการที่ตองการทาํใหมนัเร็ว แลวก็ให

เปนความเปนธรรม โดยไมตองเอาเลหเหลีย่ม หรือเอาความเกงกลาสามารถของคูความมาใช การเลือกตั้ง

นี้มันเปนเรื่องของชาติก็ควรจะใชกระบวนการใหเร็ว แลวก็เปนธรรมทีสุ่ด จึงตองใหศาลนี้เปนคนรวบรวม

หลักฐานไวหมดแลว แลวกเ็รียกหลกัฐานไดทุกอยาง กต็องเปนเรื่องที่วา ถาทานจะเอาตรงนี้วาไมใหเปน

ระบบไตสวน ทานจะตองอธบิายในเชิงวิธกีารวา ระบบไตสวนที่เขาวางไวนัน้มนัไมดอียางไร แลวทานถงึจะ

เสนอไปได  

มันตองมเีหตผุลวามนัไมดอียางไร     

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : มาตราทีว่ายกเวนที่ขาดคุณสมบัติที่วา ตองคําพิพากษา ยกเวน

กรณีที่กระทําโดยประมาทในเรื่องของโทษ และคดีหมิน่ประมาท อันนี้ผมวานา 

จะตัด มันควรจะตัด  

 ประธาน : มาตราอะไรที่เร่ืองคุณสมบัติของการเปนรัฐมนตรี อยูในเร่ือง ครม. 

คณะรัฐมนตรี เดี๋ยวลองเปดดูครับ    

 

                                                                                                                             - ๕/๑ 

  

   

  

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ        

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐          อัมพา ๕/๑ 

 

  นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  เหตุผล คือวาบางทีนกัการเมืองถือโอกาส 

  ประธาน  :  มาตรา ๑๗๘ (๓) ใหความเหน็วา หรือความผิดฐานหมิน่ประมาท ควรจะตัด

ออก มาตรา ๑๗๘ (๓) ควรจะตัดขอความวา หรือความผิดฐานหมิน่ประมาท ออก เนื่องจากวาเปน

ความผิดทีถ่าเกิดคงไวจะทําใหผูที่เปนรัฐมนตรีอาจจะใชคําพูดไมระมดัระวัง ไปทําใหชื่อเสียงคนอืน่เขาเสยี

งายขึน้นะครับ ก็ควรจะตองคงไวอยางเดมิก็คือ ไมมีในเร่ืองหมิน่ประมาท นะครับ  

  นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  ผมมีขอสังเกตเทานี้ครับ 

  ประธาน  :  ผมเติมนิดหนึง่ครับ ทานทรงมีอะไรไหมครับ ผมขอนิดเดยีวกอนนะครับ  

ในเรื่องถอยคาํ หารืออาจารยวรรณชัยวา มาตรา ๔๐ หนา ๑๑ นะครบั มาตรา ๔๐ (๒) คือบุคคลมันเปน

เร่ืองบุคคล บคุคลยอมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ พอ (๒) ทานลองดูสิวา สิทธิในการ เร่ือง

สิทธิในการ มนัฟุมเฟอยมากเลยนะ ผมเห็นแลวนะวามันเริ่มตนคาํวา สิทธิในการ ตั้งแตบรรทัด ๒ ของ (๒) 

นะครับ เร่ืองสทิธิในการไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย สิทธิในการไดรับทราบขอเทจ็จริง สิทธิในการเสนอ

ขอเท็จจริง สิทธิในการคัดคานผูพพิากษา สิทธิในการไดรับการพิจารณาโดยผูพพิากษา สิทธิในการ  

ขยายหมดทกุอันเลย เอาวาอันเดียวพอคอื สิทธิในการ ในบรรทัดที่ ๒ ของ (๒) เทานั้น สวน สิทธใินการ  

อีก ๔ แหง อยากจะเอาออก อาจารยเหน็ดวยไหมครับ เพราะเปนเรื่องขยายหมดเลย ไปใส สิทธิในการ  

ตั้ง ๔ – ๕ แหง มนัไมเห็นจะตองเนนเลย อาจารยวรรณชัยวาอยางไรครับ 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ผมเหน็วาถาตดัก็ควรจะตัดหมดเลย เพราะวาคาํแรก คอืวา 

สิทธิในการ มนัเปนคาํของมนัโดยเฉพาะ มันไมสามารถเอาไปใชคําอ่ืน ๆ ในคําที่ตามมาได เพราะแตละคํา

ก็ข้ึนคําวา สิทธิ เหมือนกัน ไมตองมีคําวา ในการ  

  ประธาน  :  ไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  แต สิทธิ นาจะคงไว มีสิทธิไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย 

อยางนี้ไดครับ แตถาตัด สิทธิ เลย ถาหลกัประกันขั้นพืน้ฐาน เร่ืองไดรับการพิจารณา 

  ประธาน  :  เร่ืองไดรับการสนับสนนุ ก็ไดเหมือนกันนะ 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ไดรับทราบขอเท็จจริง 

  ประธาน  :  คืออยางนี้อาจารยครับ ถาอาจารยจะบอกวา ตัดหมดผมก็ไมขัดของ เพราะวา

ในมาตรานี้มนัเริ่มจาก บุคคลยอมมีสิทธใินกระบวนการยุติธรรม ดังตอไปนี้ พอ (๒) บอก สิทธพิื้นฐาน 

ในกระบวนพิจารณา ซึง่อยางนอยตองมหีลักประกันขัน้พื้นฐานเรื่องไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย ก็ได  

คําวา สิทธิในการ เอาออกไดหมดเลยครบั สรุปแลวก็คอื เสนอตัดคําวา สิทธิในการ ทุกแหงทั้ง ๕ แหง 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ        

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐          อัมพา ๕/๒ 

 

ของ (๒) ออกหมดเลย เร่ืองไดรับการพิจารณาโดยเปดเผย มีความหมายในตวัมันแลว เพราะสทิธ ิอยู

ขางบนอยูแลวนะครับ  

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ทีนี้ประโยคคือผมเหน็วานาจะมีคลาย ๆ เราบอกตอนตนแลว

ใชไหมครับวา (๒) สิทธพิื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอยางนอยตองมีหลักประกันขั้นพืน้ฐานเรื่อง 

  ประธาน  :  อันนี้มาเนนวาเรื่องอะไรบาง 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  อยางนอยควรจะตองมีคําวา การ อยูดวย การไดรับ 

การพิจารณาโดยเปดเผย การไดรับทราบขอเท็จจริงและตรวจเอกสารอยางเพียงพอ การเสนอขอเท็จจริง 

  ประธาน  :  มีคําวา การ ทกุแหงใน ๕ แหง ก็ตัดคําวา สิทธิใน ออกทุกแหงนะครับ   

ผานนะครับ ผมอยากจะหารอืนิดหนึ่ง มันมีอันหนึง่ที่ผมคาใจอยู อาจารยไมจําเปนตองเอาใจผมนะครับ  

คือผมกับทานมหินทรกาํลังมองวา คุณสมบัติของผูที่จะดํารงตําแหนง ปปช. ศาลรฐัธรรมนูญ อะไรตออะไร

นี่นะครับ ซึ่งในนี ้ศาลปกครองก็ดี อ่ืน ๆ กด็ี เขายกไปไว ออกกฎหมายลูก แตวาคุณสมบัติของ ปปช. กับ

ศาลรัฐธรรมนญูยังอยูในรัฐธรรมนูญรางนีอ้ยู ในสวนที่เกี่ยวกับอัยการ ผมขอหารือนะครับ ไมจําเปนตอง 

เอาใจผม ผมกําลังดวูาของ ปปช. เขาตัดคําวา ในของอยัการ ออกไปแลว แตเดิมมนัมีคําวา รองอัยการ

สูงสุด ตอนนี้มนัก็มวีา อธิบดีหรือขาราชการระดับ ๙ ข้ึนไป ก็จะแปลวา คนทีเ่ปนอธิบดี อัยการอยางผม 

ก็มีคุณสมบัติที่ไปเปน ปปช. ถาเดิมเปนรองอัยการสูงสดุ ผมไปไมได เพราะตาํแหนงผมไมถงึรองอัยการ

สูงสุด ก็เหน็วาดีกรีตรงนี้เหน็วา คุณภาพอัยการระดับอธิบดีก็เหมาะสมที่จะไปแขงขนั ไปอาสาทาํงาน 

ใหบานเมืองเปน ปปช. แตพอมาศาลรัฐธรรมนูญไมปรับแกตาม ปปช. กม็ีอธิบดีตาง ๆ แปลวาอืน่ ๆ  

แตพอของอัยการ ยงัคงคาํวา รองอัยการสงูสุด อยู  ผมกเ็ลยเกิดปญหาขึ้นวา การไปดํารงตําแหนง 

ศาลรัฐธรรมนญู ระดับอธิบดี อัยการ คุณภาพไมพอหรือ ถึงตองเอารองอัยการสูงสดุ ผมก็อยากจะเสนอ

หารือนะครับ คือไมตองเกรงใจผมวา สําหรับอัยการที่จะอาสาไปทําหนาที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เอาเหมือน 

ปปช. ไดไหมครับ คือถาไมตองใส ก็คือไมใสแบบ ปปช. ก็คือเปนระดับอธิบดี หรือรองอธิบดี หรือวา

ขาราชการระดับ ๙ ไป มนัไมจําเปน เพราะคุณเปดโอกาสใหพวกนี้ไปสมัคร แตสุดทายเขาจะเอาอยัการ 

ระดับอธิบดีไปหรือไม มนัตองดูคุณภาพ พวกนี้เปนเรื่องสิทธิในการเสนอตัวเขาไปเปนศาลรัฐธรรมนูญ

เทานัน้ ซึง่ถึงเวลานั้น ถาอัยการที่สมัครเกดิรองอัยการสงูสุดก็มี อธิบดีก็มี แตรองอัยการสูงสุดคุณภาพ 

สูอธิบดีไมได อธิบดีก็ตองเขาไปเปนศาลรฐัธรรมนูญ เราดูที่คุณภาพของผูสมัคร ตําแหนงเปนเพยีงกรอบ

เทานัน้ มนัเปนเพยีงกรอบทานสุกรี แตวากรอบอันนี้มนัถึงบอกวา คนที่อยูในกรอบมีคุณภาพหรือไม 

ทานสพุจน ผมก็เลยวาการเปดกวางใหอัยการระดับอธิบดีเขาไปได มันกลับเปนประโยชนมากกวา  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ        

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐          อัมพา ๕/๓ 

 

ผมหารือนะครับ ถาเหน็ดวยก็ขออนุญาตเปนขอสังเกตไปนะครับ อันนีเ้ราไมไดแก ขอเปนขอสังเกตไปวา 

คุณสมบัติของศาลรัฐธรรมนญู ในมาตรา ๒๐๑ (๓)  

  นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  เหน็ดวยครับ 

  ประธาน  :  เห็นดวยนะครับ อยางนัน้ก็ชวยตั้งเปนขอสังเกตวา มาตรา ๒๐๑ (๓) ควรตัด

คําวา รองอัยการสูงสุด ออก แลวกเ็ปลี่ยนเปนเหมือนกบั ปปช. นะครับ ปปช. อยูในมาตรา ๒๓๙ วา  

รับราชการตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี หรือไมต่ํากวาขาราชการพลเรอืนระดับ ๙ กส้ั็น ๆ ของฝาย

เลขานุการก็คอืวา คุณสมบัติของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๐๑ ควรจะใหเหมือนกับคุณสมบัติของ 

ปปช. ตามมาตรา ๒๓๙ คือตําแหนง รองอัยการสูงสุด ควรจะตัดออก และระดับรองอธิบดี หรือขาราชการ

ดํารงตําแหนงระดับ ๙ นะครับ เชิญทานทรงครับ 

  นายทรง บัณฑิตนนัท ิ :  ทานประธานที่เคารพครับ กอนที่จะเสนอเกีย่วกับถอยคําตาม

ภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญนะครับ ผมขอเรียนขอมูลวา กระผมไดสนใจเรื่อง

รัฐธรรมนูญ เพราะวาไดทาํงานดานนี้ตัง้แตอดีตมา แลวก็ไดแสดงความคิดเห็นเปนเอกสารเสร็จต้ังแต 

ปลายเดือนมนีาคม แตวาเปนขอคิดเห็นแกไขเพิ่มเติมพรอมเหตุผลประมาณ ๕ – ๖ หนา ซึ่งกระผมก็สง 

ทางไปรษณียไปใหทานอาจารยจรัญ ทานมานิจ และทานประธาน สสร. ทางไปรษณียนะครับ ก็เปนทีน่า 

ชื่นใจวาสอดคลองกับรางหลายประเดน็นะครับ เชน ใหระบุปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรัฐธรรมนญู เร่ือง

ของการสรรหา สว. และการเลือกตั้ง สส. พูดถึงจาํนวนก็สอดคลองกนั และมีประเด็นอื่นอีกนะครับ อันนี ้

ก็เลยเรียนใหทราบเบื้องตน แตวาการที่มารับหนาที่นี้เพิง่ทราบวนั ๒ วนันะครับ กระผมก็ไดอาน

รัฐธรรมนูญยังไมจบ เผอิญเมื่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประชุมสัมมนา ผมไปในนาม

ของสมาคมนกัภาษีอากรไทยและรับผิดชอบเร่ืองของรัฐสภากับรัฐมนตรี ก็เลยอานเฉพาะในสวนนั้น สวนนี้

อ่ืนก็ยงัอานไมหมด ผมก็คิดวาถาวนัจนัทรผมจะทาํทัง้หมดเทาที่ม ีแบงเปนเอกสารมามอบใหทาน

เลขานุการ 

  ประธาน  :  ขอกอน ๐๘.๓๐ นาฬิกา นะครับ 

  นายทรง บัณฑิตนนัท ิ :  ครับ โดยทําเปรียบเทียบแบบทีคุ่ณสุกรีทํา ในสวนความเหน็ 

ก็คงจะไมมากนะครับ เพราะวาผมอานมาตั้งแตตนรูสึกวาก็มีความเหน็สอดคลองและตรงกับแนวความคิด 

หลายประการนะครับ แตในเบื้องตนมาตรา ๓๐ ขอเรียนเสนอใหชวยพจิารณาวา ขอความในวรรคสาม 

บอกวา การเลอืกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคล เพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 

ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ มนัไมมี ทางจิต ความเหน็ผมตอนนี้ความหมายของสภาพ 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ        

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐          อัมพา ๕/๔ 

 

ทางกายมนัรวมถึงจิตดวยไหม ถามีความบกพรองทางจิตมันจะรวมไหม หรือควรจะใสดวยไดไหม นี่เปน

ขอเสนอเฉย ๆ นะครับ อันนีข้อเรียนในเบือ้งตนวา จากการประชุมรับฟงความคิดเหน็ใน กทม. โดยสภา

ทนายความจดัที่มหาวทิยาลัยหอการคา ตัวแทนผูพิการไดเสนอในประเด็นนี ้ซึ่งกระผมก็เห็นดวยนะครับ  

ไดไปเสนอในประเด็นนี ้เพราะคําวา ทางจติ มันจะรวมกบัทางกายหรือไม จะเห็นควรหรือไมก็แลวแต 

นะครับ  

  ประธาน  :  ตั้งขอสังเกตเตมิไป และผมหารืออาจารยวรรณชัยนะครับ อาจารยลองดูสิวา 

ถอยคําบทบญัญัติมาตรา ๓๐ วรรคสาม ทีว่า ไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะกระทาํมิได คืออานดู

แลวเขียนอยางไรใหมันงายหนอยไดไหมครับ ผมอานดแูลวมันเปนคําคลาย ๆ วาปฏิเสธ คําวาปฏิเสธ

อยางไร อาจารยลองดูสิวา มันอานแลวยากครับ ใชถอยคําอยางไรใหมันงายหนอย ผมดูแลวมนัเหมือนกับ

วามนัขัด ๆ ความรูสึกอยู ผมวาอานแลวเขาใจยาก แตตรงที่วา จิต เติมไปดวยนะครับ ทางจิต  

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ผมเขาใจวาคงขยายคําวา ความคิดเหน็ทางการเมือง คือ 

ไปเลือกปฏิบัติ เนื่องจากวาพอเขามีความคิดเห็นทางการเมือง ซึง่ความคิดเห็นทางการเมืองนั้น เขาไมได 

ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จะไปเลือกปฏิบัติ แตถาความคิดเหน็ทางการเมือง บุคคลนัน้เขาไปขัด 

ตอรัฐธรรมนูญ สามารถเลอืกปฏิบัติได แลวคําวา จะกระทํามิได ไปขยายตัง้แตตอนตน เลือกปฏบิัติไมได 

ไปขยายคําวา การเลือกปฏิบัติ ตอนตนเลยครับ 

ประธาน  :  อาจารยเหน็วา อันไมขัด มันขยายเพียงความคิดเห็นทางการเมืองใชไหม 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ครับ ถาดูถงึความหมายแลวดูมันก็นาสงสัยเหมือนกนั 

  ประธาน  :  มันขัด ๆ อยางไรไมรู 

  นายวรรณชัย  บุญบํารุง  : เพราะแตกตางกันในเรื่องความคิดเหน็ทางการเมือง แตคนนัน้

บริหารการเมอืงไปขัดรัฐธรรมนูญ คือไปมีความคิดเหน็ในทางดานไมมีสถาบนั ศาสนา หรือไมมีอะไร 

พวกนี้ครับ กจ็ะไปเลือกปฏิบัติ 

ประธาน  :  ถามันมาเขียนนะครับ คนมนั งง คําวา ไมขัด อาจจะขยายมากกวาความ 

คิดเห็นทางการเมือง อาจจะขยายขางหนาดวย ทีนี้ผมกําลังจะมองหารอือาจารยวา ถาเราเวนวรรค คําวา 

หรือความคิดเห็นทางการเมอืงอันไมขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ถาวรรคจาก การศึกษาอบรม ไปนี่

วรรคไปเลย การศึกษาอบรม มนัขยาย อันไมขัด ขยายการศึกษาอบรมดวยหรือเปลา ขยายไหม ไมขยาย 

ใชไหมครับ  

 

                     - ๖/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                            อารีรัตน ๖/๑  

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐    

 

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : มันจะมีขยายลกัษณะเปนกรยิาอะไรสักอยาง 

 ประธาน : ไมขัดตอรัฐธรรมนูญ ขยายเฉพาะความเห็นใน 

รัฐธรรมนูญหรือขยายอันอืน่ดวย   

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : ผมคิดวานาจะขยายเฉพาะอนัสุดทายนะครับ  

แตทีนี้มนัก็อยางความเชื่อทางศาสนา มนัก็อาจจะมีความหมายไดมาก แตถาดูตามหลักเกณฑการเขียน

ในลักษณะนี้คอืไปขยาย การศึกษาอบรม รูสึกมันก็ไมม ีการศึกษาอบรมที่ขัดตอรัฐธรรมนูญมันไมมอียูแลว 

มันมีในเรื่องวาประเด็นไปดาํเนนิกิจกรรมอะไรสักบางอยางที่ขัดตอรัฐธรรมนูญก็คือความคิดเหน็ทางการ

เมือง  

 ประธาน : ผมอยากจะใหเพราะวา เวนวรรคคําวา หรือความคิดเห็นทางการเมืองอนัไมขัด

รัฐธรรมนูญ ออกมาใหหางจาก การศึกษาอบรม เลย การศึกษาอบรม หรือมันติดไป  

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : การศึกษาอบรม แลวก็วรรค หรือ คือคลาย ๆ อันนี้มนัเปน หรือ 

คําสุดทายที่เชือ่มมา  

 ประธาน : ทีนีว้รรค หรือ นี้มนักน็าจะใหมีเวนวรรคไวหนอย เพราะถาไมเวนวรรคนี่มนัจะ

ทําใหเหมือนกบัมาขยายการศึกษาอบรมดวย ขอวรรคหนอยไดไหม  

 นายวรรณชัย บุญบํารุง : ก็ตองวรรค  

 ประธาน : เพราะถาไมวรรคนี่ผมอานแลวงง ฝายเลขา ชวยเวนวรรคใหหนอย เสนอความ

คิดเห็นมาดวยวา ตรงทีว่า มาตรา ๓๐ วรรคสามนี้ตรง การศึกษาอบรม แลววรรค แลวถึงจะมา หรือความ

คิดเห็นทางการเมือง อันไมขัด ผมอยากเหน็รัฐธรรมนูญ เวนวรรคไวหนอยนะครับ มนัจะไดหายไป โอ.เค. 

ขอบคุณมากครับ ตรงอื่นมอีีกหรือไมครับ  

 นายทรง บัณฑิตนนัท ิ: ขออนุญาต ขอเรียนอีกประเด็นหนึง่ เกี่ยวกับเร่ืองของบางมาตรา

นี้ครับ มนันาจะอยูในมาตราเดียวกนัได ซึ่งในประเด็นนี้จากการประชุมสัมมนาเกี่ยวกบัรัฐธรรมนูญของ

สภาทนายความมีผูเสนอ ซึง่อาจารยสมคิดเปนตัวแทนของคณะกรรมาธิรางรัฐธรรมนูญ ไปชี้แจงนะครับ  

มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ นี้มนัเรื่องเกีย่วเนือ่งตอเนื่องกัน มันนาจะอยูในมาตราเดียวกันได 

รวมทัง้มาตรา ๙๗ ดวยนะครับ แตแนวความคิดอันนี้ทานอาจารยสมคิดตอบวา จะใหยาวก็ได ใหส้ันก็ได มี

คนพูดถามบอกวา เอามาตรา ๒๙๙ เราอยูใน 

ยุคของจาตุคามรามเทพหรืออยางไร เลยเอาเลขมงคล ทานอาจารยสมคิด ก็บอกวายาวก็ได แตในกรณีนี้

มาตราสั้น ๆ เพียงบรรทัดเดียวก็ม ีบรรทัดสั้น ๆ แคนีน้าจะอยูในมาตราเดียวกัน ถามันเกีย่วเนื่อง ถา

พิจารณาวาเรือ่งเดียวกัน เกีย่วเนื่องกนั คือยกมาตรานีม้ันจะไดส้ัน เหตุผลก็เสียง 
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ทั่ว ๆ ไปจากคนที่ชอบอานหนังสือหรือไมอานหนงัสือก็แลวแต จะบนวารัฐธรรมนูญเรายาวเหลือเกนิ แตก็

ไมใช ๒๐ มาตราเหมือนทานอาจารยประพันธศกัดิ์ เสนอทานบอกวา ๓๐ มาตรากพ็อ อะไรทาํนองนี ้เปน

อยางไร ขอเสนอไวเฉย ๆ คลาย ๆ เขาไมอยากจะใหไปข้ึนเลข ๓ ก็เลยพยายามยุบรวมหลาย ๆ มาตรา พอ

ข้ึนเลข ๓ จะดูเยอะ  

 ประธาน : ทานทรงเขาบอกวา ๓ มาตรานีร้วมอยูทีเ่ดียวกันจะทาํใหส้ันลงดีดวย 

ก็เปนขอสังเกตไปครับ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ มาตรา ๙๙ นีน้าจะยบุเปนมาตราเดียวกนันะครับ ใชไหม

ครับ 

 ผมหารือนะครับ เดี๋ยวตองรออาจารยวรรณชัยดวยคือทานครับ ผมอยากจะดูวา บท

เฉพาะกาลมาตรา ๒๙๕  (๖) บทเฉพาะกาล เกี่ยวกับเร่ืองทีว่าพออัยการเปนอิสระตามมาตรา ๒๔๖ แลวนี้ 

แลวมีอยูในวรรคที่ ๔ วรรคที ่๕ ทานลองดสิู มาตรา ๒๔๖ วรรคที ่๔ วรรคที่ ๕ เร่ืองที่วาไมใหอัยการไปเปน

ดูประกอบกัน มาตรา ๒๙๕ ซึ่งมนัเปนบทบัญญัติวาบทเฉพาะกาลของมาตรา ๒๔๖ ทานลองยอนไปดู

มาตรา ๒๔๖ ในวรรคที่ ๔ กบัวรรคที่ ๕  วรรคที่ ๔ เปนเรื่องความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

งบประมาณ พอวรรคที่ ๕ มันเปนเรื่อง ไมใหอัยการไปดํารงตําแหนงกระทาํกิจการใด ๆ เชนเดียวกับที่

บัญญัติในเรื่องตองหามของผูพิพากษาหรอืตุลาการ ทานเหน็ไหมวาในมาตรา ๒๙๕ (๖) นี้มนัปเดียว ผม

กําลังจะหารือพวกทานมหนิทร ทานสุกรี ซึง่ผานงานพวกนี้มาวาการเปนบอรดก็ดี เปนอะไรก็ดี ซึ่งใน

กฎหมายรับฟงความคิดเหน็ทุกฉบับนี ้

มันจะมีอัยการนี่โดยตําแหนงอยูในบอรดตาง ๆ ทนีี้เราจะตองไปนั่งแกกฎหมายตาง ๆ นี้ใน ๑ ป มนัจะไม

ทัน ผมเลยอยากจะหารือทานวา ขอเปน ๒ ป เพราะปเดยีวนี ้ถาแกไมทันมนัจะยุง มนัจะตองหาวิธแีก

กฎหมายที่ตัง้รัฐวิสาหกิจเอาอัยการ อาจารยวรรณชัยครับ ผมกําลงัทีจ่ะหารือวา มาตรา ๒๔๖ นีม้ันยงัเปน

ของใหมคือเร่ืององคกรอัยการ ที่ตัง้มาเปนความอิสระ แลวก็มีบอกวาเมื่ออิสระแลวก็ตองไปเปนดํารง

ตําแหนงทาํกจิการใด ๆ ไมไดเชนเดียวกับศาลนี้ แลวมีบทเฉพาะกาล มีอยูในมาตรา ๒๙๕ (๖) วา ตองทํา

ใหเสร็จภายในป ผมกําลงัจะหารือพวกคณะอนุกรรมาธิการทุกทานวา บทเฉพาะกาลนี่มนัสัน้ไป ปหนึง่มนั

ควรจะแกเปน ๒ ป เพราะอยาลืมวาอัยการไปเปนบอรดหลาย ๆ แหง มันเปนโดยตําแหนง และถาเกิดวา

เราจะไปแกกฎหมายลกูนี้ปเดียวมนัอาจจะไมทัน แลวกท็ุกรัฐวิสาหกิจพอไมมีอัยการแลวก็ตองหามือ

กฎหมายอื่นไปลงแทน ก็ตองไปดําเนนิการวาจะเอาใครมาแทน ผมก็จะหารือวาเปน ๒ ป เห็นดวยไหม ขอ

บทเฉพาะกาลเปน ๒ ป ถาเห็นดวยก็จะเปนขอสังเกตเทานัน้เอง เพราะฉะนัน้ขอเปนขอสังเกต  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ไมเปนไร ทานไมเอาไมเปนไร  
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 ประธาน : ผมอยากจะบอกทานวา มนัเปนเรื่องขั้นตอนของกระบวนการของกรรมาธิการ

ยกราง เขาบอกวาเมื่ออัยการไดเหมือนศาลก็ตองเหมือนศาลทุกอยาง ซึ่งตรงนีถ้าเรามาพูดแลวเอาเวทนีี้

มันไมจบ ผมอยากจะกราบเรียนวา คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนญูเขาไมไดมองแบบทานแบบผม 

มองวาบทบาทของงานอยัการนี้มีอะไรบาง กรอบก็คือ  

 ๑. อํานวยความสะดวกทางอาญา   

 ๒. รักษาผลประโยชนของรัฐ  

 ๓. คุมครองสทิธิของประชาชน  

 นี้คือกรอบงานอัยการ แลวสําหรับการคุมครองผลประโยชนของรัฐนั้นมีหลายอยาง เร่ือง

ตรวจรางพระราชบัญญัติ รวมทั้งการเปนกรรมการในบอรดตาง ๆ ผมกอ็ยากจะเรียนหารือพวกทาน 

อาจารยวรรณชัยทุกคนวา เมื่อรัฐวิสาหกิจจําเปนตองมีคณะกรรมการหรือบอรดในการควบคุมกํากับดูแล

ทิศทางของรัฐวิสาหกิจและบริหารงาน และในบอรดทกุแหงก็ตองมมีือกฎหมาย ซึ่งขณะนี้เขาใชอัยการเปน

มือกฎหมายอยู ก็คือตองการรักษาผลประโยชนของรัฐ 

ใหดําเนินไปใหถูกกฎระเบียบและใหมันดใีชไหมครับ นีค้ือหลักการ แตวาพอมาบทบัญญัติมาตรา ๒๔๖ วา 

อัยการเปนอิสระแลวนี้ ก็เกิดประเด็นขึ้นในเวทีของคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญวา อัยการก็ควรจะ

ไมทําหนาที่ตรงนี ้เขามองวาหนาที่ตรงนี้คอืมันไดเบี้ยประชุม มนัไดโบนัส แตส่ิงตรงนี้มันก็ไปตัดเรื่อง

อํานาจหนาทีข่องรัฐไปเลย ไปมองเรื่องผลประโยชนของอัยการเปนหลัก แตไมไปคํานงึถงึผลประโยชนของ

ชาติของรัฐ ตรงนี้ตางหาก ผมไมอธิบายตรงนี ้ ทีนี้ผมกําลังจะมองวาขอเปน ๒ ป อาจารยวรรณชัยวาจะ

เหมาะไหม ขอเปน ๒ ป วาปเดียวทาํไมทนัในการที่จะไปดําเนนิการตามมาตรา ๒๔๖ วรรคหา ขอเปน ๒ ป 

ทีนี้มีอีกประเดน็ที่ผมหารือนะครับ ขอหารอืก็คือวา ทานดูมาตรา ๒๓๗ เปนเรื่องอํานาจของผูตรวจการ

รัฐสภา ซึ่งตรงนี้เราไมเคยมีใครไปดูนะครับ แตก็มีอาจารยสดศรี ซึ่งอยูในคณะกรรมาธิการตรวจราง

รัฐธรรมนูญ แลวก็อยูคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญดวย แลวอดีตทานก็เปนศาล ทานมาสะกิดผมวาใหดูมาตรา ๒๓๗ (๑) ค ทีว่าอํานาจ

ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภานี้ ตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติหนาทีโ่ดยไมชอบดวย

กฎหมายขององคกรตามรัฐธรรมนูญและองคกรในกระบวนยุติธรรม เกิดประเด็นขึ้นมาองคกรในกระบวน

ยุติธรรมนี้ ผลออกมาก็คือวา ถาเขาไปตรวจสอบโดยไมตีกรอบวาตรวจสอบอยางไร ตอนไหน แลวเกิดไป

ตรวจสอบลึก ๆ แลวก็ทกุขั้นตอน เอาตัง้แตวากระบวนยตุิธรรมเร่ิมรับเร่ืองราวรองทกุข มาถึงชัน้อยัการ

ระหวางพิจารณาสั่งคดี ถงึศาลอยูระหวางชั้นพิจารณาของศาลนี ่ขณะที่อัยการกําลงัทําหนาทีก่ระบวน

ยุติธรรมอันหนึ่งของทางอาญา ศาลกท็าํ 
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หนาที่ดาํเนนิคือพิจารณาคดีทางอาญา กลับมีองคกรอ่ืนมาตรวจสอบ คําวา ตรวจสอบ นี้คือเรียกสํานวน

ไปได เรียกศาลไปได เรียกอัยการไปได กระบวนยุติธรรมตรงนั้นจะเกิดความชะงักงนัลาชาไหม และทานก็รู

วาผูที่ถูกตรวจสอบสวนใหญจะรูประเด็นทีเ่ขาตรวจสอบวาคุณมาทางฝายผูเสียหาย ผูตองหาหรือจําเลย 

พอเขาตั้งธงมาตรวจสอบแลวนี่มนัก็เหมือนกับไปชี้นาํอยัการศาลวาถาเกิดคุณดําเนนิคดีไปในทิศทางที่เขา

ตั้งธงมานี่ คุณจะปลอดภัย ถกูไหมอาจารยวรรณชัย ผมกาํลังมองวาตรงนี้เหมาะสมเปนประโยชนกบัสังคม

ไหม ผมอยากจะใหไปตรวจสอบวาหลังจากคดีเสร็จแลว แลวถาเกิดมันทําไมชอบคุณก็ไปบี้เขา ไปเลนงาน

เขาได ผมก็จะตั้งขอสังเกตนะวา ถาจะใหอํานาจผูกาํกับตรวจการแผนดินมาตรวจสอบกระบวนยตุิธรรมนี้

ควรจะบทบัญญัติวา เมื่อกระบวนยุติธรรมนี้ถงึที่สุด ก็เตมิไปหนอยวา เมื่อถึงที่สุด เหน็ดวยนะครับ 

ไมอยางนั้นมนัทาํใหกระบวนการชะงกัแน เขาเรียกวาดาํเนนิการซอนกันอยางนี้ไมจบ   

 นายสกุรี เอื้ออนันต : ถาเผือ่เมื่อถึงที่สุดแลวนีน้ะครับ เราถึงเกิดผลขึ้นมามีผลกระทบตอ

ผูเสียหาย พวกนี้กระจายมากไหมครับ 

 ประธาน  :  กระบวนการการยุติธรรมนี้นะทาน ทานหวงใยดีแลววาคลาย ๆ กลัววาทาํแลว

ไมไดเกิดประโยชนเปนมรรคเปนผลใชไหม มาตรวจทหีลงั แตวามันมีกระบวนยุติธรรมที่ทกุคนก็ยอมรับรูวา 

มันมีการพิจารณาคดีที่วาขึ้นมาใหม เชอรร่ีแอน เชอรร่ีแอนก็เกิดขึ้นมาได ติดคุกไปฟรี แลวก็มารื้อฟนก็มี

การเพกิถอนคําพพิากษา เพกิถอนการสั่งคดี คดีเชอรร่ีแอน เปนหลัก แลวก็เอาคนทาํผิดใหม มาลงโทษได 

อันนี ้แลวก็มกีารชดใชคาเสยีหายตาม พ.ร.บ. ได มนัมกีระบวนการอยูแลว แลวก็มนัไมไดไปลงโทษผู

พิพากษาหรืออัยการ ถาหากวาทําผิด เจตนาทําผิดได  

 นายสกุรี เอื้ออนันต : อยูในหมวด ๒ เร่ืองสิทธิ  

 ประธาน : มีอยูแลว  ผมกาํลังเรียนทานวามันจะเกิดปญหาอยางที่ผมกราบเรียนทานที่

ประชุมวา  ๑. ไปชะงักงันกระบวนการยุตธิรรม  ๒. มันเหมือนกับวาการคุณไปตรวจสอบนั้นมนัไปชี้นํา  มนั

ก็เหมือนกับวาคนถูกตรวจสอบเขารูเลยวาคุณมาทางไหน ผูตรวจการใชไหม คุณจะมาฝายไหน แลวถาคุณ

ไปในฝายนั้น คุณก็ปลอดภัยจากผูตรวจการรัฐสภา ซึ่งมนัไมถกูตองทานก็เลยฝากเปนขอสังเกตหนอย

เทานัน้นะครับ แลวแตฝายคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญจะไปวาอยางไรก็เร่ืองของเขา นี้เราเปน

ขอสังเกตนะครับ แลวผมมีอีกประเด็น ทานมหนิทร อีกประเด็นก็คือวา มาตรา ๒๖๑ เปนเรื่องการถอดถอน

ตําแหนงของวฒุิสภาทีว่า วฒุิสภานี้มีอํานาจเยอะ นอกจากเปนสภากลั่นกรองแลวยังจะมีอํานาจแตงตั้ง

ถอดถอนนี่ทีว่าควรจะสรรหา ควรจะเลือกตั้ง  

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                            อารีรัตน ๖/๕  

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐    

 

ประเด็นก็คือวา ในมาตรา ๒๖๑ วรรคแรกนี้ เปนเรื่องที่จะถูกถอดถอนตําแหนงสําคญัตาง ๆ นับต้ังแต

นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี สมาชิก สส. สว. รวมทั้งอยัการสูงสุดก็มีอยูในวรรคหนึ่งอยูแลว แลวทานมหินทร

ลองมาดูวา ในวรรคสองของ (๒) นี้ถอดถอนผูพพิากษา ตุลาการ อัยการ  เชนเดียวกนัเลย มาถอดถอนทุก

ระดับ ผมวาผูพิพากษาชัน้ตน ๆ นี้ก็โดน กต. ดูอยูแลว เขามีองคกรเขาที่จะตองดูแลอยูแลว ทีนี้จะมาโดน

วุฒิสภามาดูแลตรงนี้อีกทานวามันเหมาะไหม อีกหนอยผูพิพากษา อัยการ ทุกระดบัตองมาหวัน่ไหวไปทาํ

อะไรทานสกุรี อยูในจังหวัดหนึ่งจงัหวัดใดทีไ่มถูกตรวจสอบวุฒิสมาชิก ก็หาเหตทุี่จะมาเขามาตรานี ้ผม

เห็นวาไมตองมาตรวจสอบแลว เพราะตัวผูพิพากษาเลก็ ๆ อัยการเลก็ ๆ นี้เขาม ีกต. กอ. คอยดอูยูแลว ไม

ควรที่จะมวีุฒมิากาํกับดูแลตรงนี้ใหมนัซ้าํดวย แลวก็ทาํใหมันไมถูกตองดวย ผมก็คดิวาสําหรับผูพิพากษา 

ตุลาการ อัยการใน (๒) นี้ควรจะตัดออก ไมทราบวาทานอื่นจะเหน็อยางไรครับ  

 นายมหนิทร สุรดินทรกูร : ผมเหน็ดวยอยางยิ่งเลย ขอบคุณทานรองประธานที่มองในจุดนี้

ดวย ความจรงิผมสะกิดใจเหมือนกันวา เรามี กต. ทําไม มีคณะกรรมการอัยการทาํไม  

 ประธาน : ตองขอบคุณทานหลายคน คือผมพูดนี ้ผมก็เปดใจกวางวาอยามาเกรงใจผมวา

เห็นหนากนันะ เอาในหลกัการความถูกตอง เพราะอยาลมืนะวา อยางผูตรวจการรัฐสภา ใครไปคุมเขา มี

ใครคุมเขาไหม ไมมีนะครับ แลวทานอยาลืมไปตรวจในชั้นกระบวนยตุิธรรม อันตรายนะ ๓ ทานนี้อันตราย 

มาก ก็ฝากไวหนอย   

 

                                                                                                                             - ๗/๑ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ               อัมพา  ๗/๑ 
วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐                 
 
  นายทรง บัณฑิตนนัท ิ :  ขอเรียนเพิ่มเตมิครับ ในประเด็นนีน้ะครับ กระผมเองเห็นดวย 
อยางเตม็ทีน่ะครับ แลวก็ขอเพิ่มเติมวา ในการเสวนาเรื่องรางรัฐธรรมของสภาทนายความ ก็เห็นดวย 
ในประเด็นนี้วา เขามี กต. กอ. รออยูแลว มีหนวยงานเขามีครบอยูแลว แลวทําไมตองมาทําเบิ้ลอีก 
นะครับ 
  ประธาน  :  ก็เปดอีกนะครับ หมายถึงวา เรายังมเีวลานะครับ แลวผมขออนุญาต 
ฝากทางฝายเลขานุการดวยความเห็นใจนะครับวา ทานถูกจํากัดดวยเวลาทําใหทานตองเหนื่อย เนือ่งจาก

วันนี้เราประชมุแลว เราตองการเอาผลประชุมเรานี่ไปเสนอตอคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจราง

รัฐธรรมนูญ และตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะประชมุในเชาวนัจันทร  
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ของวนัที ่๑๔ คืออีก ๒ – ๓ วนั ก็เลยเปนเรื่องหลังจากนี้เปนภารกิจที่จะตองไปทํา 

ผมเชื่อวาทานทําไมเสร็จ ทานตองมาทาํในวันหยุดหรือนอกเวลางานกข็อโทษดวยนะครับ แลวก็อยา 
วากนั เพราะวาถาเมื่อวานกบัวันนี้นะครับ เราไมทํางานตรงนี้ ผลงานของคณะอนุกรรมาธิการตรวจราง 
รัฐธรรมนูญ กจ็ะไมมีเลย แลวก็มีผลไปถงึวา ผลงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญวิชาการ ตรวจราง

รัฐธรรมนูญ และตรวจรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ก็จะไมมีเลย อยางนอย ๆ ตรงนี้ก็คือผลงาน  
แมจะดีเซลเครื่องรอนชามากนะครับ แตกย็ังดีกวามนัไมใช Start ก็ตองขอบคุณพวกทานทกุคนนะครับ ผม

คิดวาชุดคณะกรรมาธิการวสิามัญวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และตรวจรางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ ผลงานจริง ๆ ทีเ่กิดขึ้นคือ เมือ่เราประชุมกนัเมื่อวานกอนกับวนันี ้อันอืน่ไมมีจริง ๆ ครับ  
ผมก็อายเหมอืนกนัครับ ก็ตองขอบคุณ ทานสพุจนเปนกําลังมาอยูเร่ือย ๆ นะครับ แลววันจนัทรก็ขอให 
พวกทาน ๆ มาชวยผมดวยนะครับ เชิญทานสุกรีครับ 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  กอนจะจบนี้นะครับ ผมมี ๒ มาตราที่ควรจะแกนิดหนึง่นะครับ 
จะเสนอดนูะครับ คือ มาตรา ๑๒๐ วรรคสาม บรรทัดที่ ๓ เลือกตั้งขึน้เองเปนประธานในคราวประชุมนัน้ 

ประธานในนี้มคีวามหมายวา ประธานวุฒสิภา ประธานสภาผูแทนราษฎร ในทีน่ี้เขาปองกนัแตเพยีงวาเปน

ประธานในที่ประชุมเทานัน้เอง เพราะฉะนัน้ตรงนีน้าจะเพิ่มเติมเขาไปไหมวา เปนประธานที่ประชมุในคราว

ประชุมนัน้ เปนขอสังเกต 
  ประธาน  :  ในตรงทายมนัมีอีกไหม เปนประธานในคราวประชุมนัน้ 
 
 
 
 
 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ               อัมพา  ๗/๒ 
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  นายสกุรี  เอื้ออนันต   :  ครับ ในคราวประชุมนัน้ แตประธาน คือเขาขึน้มาทําหนาที่ ไมใช

ประธานวุฒิสภานะครับ เปนประธานที่ประชุม ทีเ่ขาขึ้นมานัน้มนันาจะเปนประธานในที่ประชุม  
ในคราวประชมุนั้น หรือเปลา อันนี้เปนขอสังเกตนะครับ 
  ประธาน  :  ขออนุญาตครับ คําวา เปนประธานในการประชุมนัน้ ทานวายงัไมชัดเจนพอ

นะครับ 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ประธานในที่ประชุม นีน้ะครับกบั ประธานที่นัง่ ประธานสภา 
มานัง่ประชุมในนัน้นะครับ อํานาจหนาที่ตางกนัครับ 
  ประธาน   :  คําวา ในคราวประชุม นั้นขยายความพอไหม 
  นายสกุรี  เอ้ืออนันต  :  ผมคิดวา คือตัวเปนประธานนีม่ันนาจะเปนประธานของทีป่ระชุม

ในคราวประชมุนั้น 
  ประธาน   :  คือคนราง ผมเขาใจวา เขาบอกวาเจตนาเขาเหมือนทีท่านพูดเลย แตวา 
ไมตองเขียนวา ประธานที่ประชุม ก็เพราะวา มันมีคําวา ในคราวประชมุนั้น ขยายอยู คําวา ในคราวประชุม

นั้น ก็แปลวา คุณเปนประธานในการประชุมนัน้เอง เขาบอกวามันขยายอยูในตัว ทานวาพอไหม  
  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ผมไมแนใจครับ  
  นายสพุจน  ไพบูลย  :  ผมขออนุญาตเสริมทานสุกรีในบรรทัดตอมานั้น ที่เขยีนวา 
เมื่อประธานและรองประธานสภาผูแทนราษฎร หรือประธานและรองประธานวุฒิสภา ไมอยูในทีป่ระชุม 
ตรงนี้เขาเนนไวแลววา ไมอยูในทีป่ระชุม จึงใหทําอยางนี้ ใหสภาชิกแหงสภานัน้ ๆ เลือกตั้งกนัเอง  
เปนประธานในคราวประชมุนั้น อันนี้ไมอยูในที่ประชุม คอืตรงนี้เขาอธบิายคําวา ไมอยูในที่ประชมุ ครับ 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต   :  ผมไมขัดของนะครับ แตวาที่ผมมีขอสังเกตก็คอืวา คาํวา 
ประธาน นี่นะครับ ประธานในที่ประชุม กบัการทาํหนาที่ของประธานวุฒิสภาในที่ประชุม นีม้ีขอแตกตาง 
กันไหม มกีารใชอํานาจบางอยางอะไรตาง ๆ ซึง่แตกตางกนัไหม เพราะฉะนัน้ถาประธานในทีป่ระชุม 
เพียงแตวันในคราวประชุมนัน้ อํานาจของเขาคือ การควบคุมการประชมุตรงนัน้นะครบั พูดงาย ๆ ตรงนี้คือ

มีอํานาจพเิศษไหมของประธานวุฒิสภา ประธานรัฐสภานะครับ ซึ่งแตกตางกนัตรงนี้นะครับ 
  ประธาน  :  คืออยางนี้ครับ ทานสุกรีเขากาํลังมองไกลไปวา ในการประชุมวนันัน้ 
เกิดประธานไมอยู ทําหนาทีไ่มได ก็ตองเลอืกขึ้นมาทําหนาที่ประธานในการประชมุนัน้ แตวาทานเขากลัว

วา พอเปนประธานตรงทีเ่ลอืกคราวนัน้ อาจจะไปทาํหนาที่อ่ืนดวย แตในคราวประชมุนั้นใชไหม  
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ซึ่งผมกาํลังมองวา เขาเนนวาในคราวประชุมตองเกีย่วกบัการประชุม ในคราวประชมุคือตองเกี่ยวกับ 
การประชุมเทานัน้ ทําหนาทีใ่นการประชมุมันเรียบรอย ใหมันถูกตองตามกฎระเบียบก็คือ ในที่ประชุม

เทานัน้ แตหนาที่อ่ืนที่ไมเกี่ยวกับการประชมุนี้นะครับ คณุจะใชสิทธทิีถู่กเลือกมาเปนประธานไมได  
แลวจะบอกวา คุณจะเอาอะไรมาเซ็น ณ ตอนนีน้ะ เอามาใหผมเซน็เลย เพราะผมเปนประธาน ไมได  
มันตองเกี่ยวกบัการประชุม 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  เปนขอสังเกตเทานัน้เอง  

ประธาน  :  ขอบคุณครับ 
นายสกุรี เอื้ออนันต  :  มาตรา ๑๕๕ วรรคสาม ตอนทาย แตเพียงวาเขาชื่อ นาทีจ่ะ 

บอกวา เขาชื่อเสนอญัตติไหมนะครับ เปนขอความที่ชัดเจนวา เขาชื่อเฉย ๆ รูสึกเขาชื่อ 
  ประธาน  :  มาตรา ๑๕๕ วรรคสาม ใหนาํความในวรรคสองมาใช 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต  : ใหนาํความในวรรคสองมาใชบงัคับแกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง 
ไมเกิน 
  ประธาน  :  ๙๐ วัน พอไดไหมครับ 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  คือเขาชื่อ ถาเผื่อเติมเขาไปวา เขาชื่อเสนอญตัติตามวรรคหนึ่ง 

มันจะชัดเจนไหมวา ตามวรรคหนึ่งที่เขาชือ่เสนอญัตติ แลวเขาชื่อเฉย ๆ แลวรูสึกวาเขาชื่อมันแปลก ๆ แต

เขาชื่อเสนอญตัติตามวรรคหนึ่ง อันนี้จะชัดเจนกวาไหม 
   ประธาน :  เชิญทานสุพจนครับ คือเขาบอกวาใหเอาความในวรรคสองมาใชนี่  
วรรคสองมันกค็ือวา เขาชื่อตามวรรคหนึ่ง แลววรรคหนึง่นี้ก็คือ เปนการเขาชื่อเสนอญัตติ เพราะฉะนัน้เมื่อ

โยงไปแลวนี่ คาํวา เขาชื่อ มนัก็คือ เร่ืองการเสนอญัตติ พอไดครับ 
  นายทรง บัณฑิตนนัท ิ :  ขออนุญาตครับ คือวามาตราตาง ๆ แตละวรรคนี่มันจะ 
เกี่ยวโยงสัมพนัธกนัอยูแลว 
  ประธาน  :  มีประเด็นอื่นอกีหรือไมครับ เชิญครับ 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต   :  ในมาตรา ๙๙ เพิ่มกรณีมิใชในการตรวจ ใหรวบรวมได 
แตใหมีผล อันนี้มีความแตกตางอยางไร ทาํไมไมเขียนตรง ๆ วา หาม เลย 
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  ประธาน  : คืออยางนี้ มันมผีลตางแน คือการที่ตองการเอาพรรคหนึ่งพรรคใดมารวมกัน 

เขาใหมาเปนสิทธิในการดําเนินการทางการเมือง ถาไปหามนี่มนัคงจะไมเหมาะแน แตเขาบอกวามัน 
เกิดปญหา เมือ่ใชรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ นีม่นัรวมเพื่อประโยชนวา เพื่อใหมีจํานวน สส. มากก็ด ีเมื่อไมให

ฝายคานมนัเยอะ จะอภิปรายนายกรัฐมนตรีไมได แลวถาเกิดวา ใหมีผลทันที ก็มีเครือ่งตอรองในการ 
ทําอยางนี้ อันนี้มันก็มีตําแหนงให มีอะไรมาใหตอบแทน เขาก็เลยบัญญัติวา ใหรวมไดแตใหมีผลหลังจาก

ส้ินสุด เพื่อไมใหเปนเครื่องตอรอง ในการดําเนนิการทางการเมืองที่สภา เขาถึงตองบญัญัติไว คือถาหาม

เลยมันก็ผิดหลักการ แตถาเกิดวา หาม มผีลทันที มันกจ็ะไปมีปญหาแลกเปลี่ยนอะไรกันอยู เปนเหตุผล

ครับ 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ในทางปฏิบัตินี่นะครับ ถาเผื่อวาเราเขียนอยางนี ้ขอความตามที่

เขียนไวนี่นะครับ คือหมายความวา ทางทะเบียนนี ้ทางทะเบยีนของ กกต. ที่ไปแจงตรงนั้น เขาก ็
ไปแกแลว แตวาผลบงัคับใชจริง ๆ ก็คือ ตองหลงัจากหมดวาระของสภานั้นนะครับ ซึ่งอันนี้ขอแตกตาง

ทางดานปฏิบัติ อันนี้ผมตองการฟงเหตุผล เพราะวาอันนีเ้ปนสิ่งที่ โอ.เค. อันนี้ไมมีปญหา คือจริง ๆ พูดไปก็

ไมมีใครรูวาเขาตองการอะไรนะครับ แตวาที่พูดมานี ่ผมก็จะไดไปอธิบายใหเพื่อนฝูงเขาเขาใจได 
ขอมาตรา ๑๑๓ กรณีที่จับฉลากออกนี่นะครับ มันมกีรณีที่วา มนัมวีฒุิสภาจับฉลากออก วุฒิสภาม ี
๒ อยางใชไหมครับ  
  ประธาน  :  คืออันเดียว พอมันมาแลวนี ่๑๖๐ คนนีน่ะครับ เขาก็บอกวา มาถึง ๓ ป 
ใหจับออก  ๘๐ คน เหลือ ๘๐ คน แลวกม็กีารเลือกใหมหรือสรรหาใหมก็แลวแต ยงัไมลงตัว เพื่อให 
มีการตอเนื่องเขาก็เหน็วา ถาไปทั้งชุดนีม่ันไมตอเนื่อง เขาตองการใหสลับเหมือนเราบริหารพวกเปน

กรรมการสหกรณหลาย ๆ แหง ใหมกีารตอเนื่อง 
  นายสกุรี  เอื้ออนันต   :  วัตถุประสงค ที่ถามนี่คือหมายความวา เปนขอสังเกตในกรณี 
ที่จับฉลากออกนี่ มันมีอยู ๒ ประเภท ประเภทที่มาจากจงัหวัด กับประเภทที่เลือกโดยองคกรนะครับ  
ทีนีถ้าเกิดไป ๘๐ คนที่จับฉลากออกไป ๓๐ คนหรือวากีค่นที่มาจากจงัหวัด อีกกี่คนมาจากองคกร 
นะครับ ในกรณีอยางนี้เวลาจะเลือกขึ้นไปใหมนะครับ เราจะเลือกมาทดแทนจังหวัด เฉพาะจังหวัดนั้น ๆ 

หรือวาเฉพาะกรณีวาจงัหวดัเลือกมาทั้งหมด แลวก็ใหกรรมาการสรรหาไปเลือกอกีที แลวก็องคกรตาง ๆ 

จะมีสวนในการที่จะไปเลือกมาทดแทนดวยไดหรือไมนะครับ อันนี้คือสัดสวนของจงัหวัดกับสัดสวนของ

องคกรที่เลือกมา เพราะฉะนัน้ตรงนี้เปนขอสังเกตวา ถาหากวาตองการที่จะจับฉลากในกลุมไหนออกไป 
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ก็ใหสามารถทีจ่ะเลือกคนในกลุมนัน้เทาทีจ่ับฉลากออกนะครับ อันนี้มนัจะเปนการทีจ่ะใหเขาเหน็ชดัเจน

อันนี้เปนขอสังเกต ถามีก็ควรจะไประบุเพิม่ ถาไมจําเปนก็ โอ.เค. จบ 
  ประธาน  : คือ มาตรา ๑๓๘ เกี่ยวกับเร่ืองที่มาของวุฒสิภา เขามีไวในวรรคทาย 

หลักเกณฑ ขอหวงใยของทาน มันจะไปออกพระราชบญัญัติในรายละเอียดวา เวลาจับฉลากออกครึ่ง  
ควรจะเอาคนที่มาแทนสรรหาในกลุมอาชีพที่ออกหรือไมอะไร เพื่อเกิดความยุติธรรมหรือวาถาเกิดคุณ 
ไมเขียนไวนี่ พอออกไปกลุมของไปจังหวัดออกหมด กับคุณไปเอากลุมอาชีพมา มนัก็ไมถกูตองอะไรอยางนี้ 

อันนี้มนัจะไปออกกฎหมายลูก แลวผมขอกราบเรียนทีว่า ที่มาของวุฒสิภาตอนนี้ไมตกผลึก ตอนนี้เขา

กําลังมีประเดน็ตอรองกนัวา ระหวางการสรรหากับการเลือกตั้งนี่อะไรดี ไมดี ก็เกิดความคิดอันหนึง่ ซึง่ผมก็

คิดวา คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเขากําลงัตกผลึกวา จะเอาสรรหาบวกกับ 
การเลือกตั้งกค็ือวา สรรหามาสองเทาสามเทาของจํานวนวุฒิสภา และใหประชาชนเลือก ซึ่งถาอานดูอยาง

นี้มันก็เหมือนดี กําหนดคนขึ้นมาสรรหาคนดี ๆ มากลุมหนึง่ เพื่อใหประชาชนเปนคนเลือก ก็ขอกราบเรียน

วา มันก็มีขอเสียอีกเหมือนกัน ก็ตองขอบคุณทาน เชิญทานทรงครับ 
 
    
                         - ๘/๑ 
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 นายทรง บัณฑิตนนัท ิ: ผมขอแสดงความคิดเห็นถงึที่มาของ สว. นะครับ ขอเรียนใหทราบ

วาตามเอกสารที่ผมเคยเสนอไปนี้ ผมมีแนวความคิด ขอสรุปส้ัน ๆ แลวเดี๋ยวแสดงความคิดเห็นชวงหลงั

ตอเนื่องคือ จากประสบการณที่ทาํงานการเลือกตั้งมาตลอดชีวิตราชการนี่ เคยมีแนวความคิดวา สว. นี่ควร

จะมาการเลือกตั้ง ๗๖ คน จังหวัดละ ๑ คน เพราะเราถือวาเปนสภาสูงเปนสภากลัน่กรอง อีก ๗๖ คน ผม

เสนอไปวาใหมีองคกรคัดสรรในชวงแรกที่เสนอใหจงัหวัดละ  

๒ คน แตวาผูที่จะคัดสรรใหมีการสมัคร ใหมีสมัครจากตัวแทนองคกรจะเปนนิติบุคคลหรือจะจัดตั้ง 

ไมถูกตองตามกฎหมายก็ตาม แตวาเปนกลุมเกษตร กลุมอุตสาหกรรม กลุมอะไร หอการคาในจงัหวัด 

สมัครมาแลวก็ใหองคกรเลอืกที่เสนอนะครับ แลวหลังจากผมไปรับฟงความคิดเหน็หลายแหงนีค้รับ ผูที่มา

จากการเลือกตั้งหรือพวก สส. พรรคการเมืองอะไรนี่ เขาเสนอวาไมเปนประชาธิปไตย ไมไดมาจากการ

เลือกตั้ง ผมเลยมีแนวความคิดชวงหลงัครับวา ก็ใหมีเลอืกตั้งเหมือนกนัในสรรหานี่เปน ๒ ชั้น คือใหองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญสรรหามากอน จะสรรหา ๒ เทาหรืออยางนอย ๒ เทาของจาํนวนที่จะเลือกตั้งนะครับ 

จากกลุมอาชพีตาง ๆ แลวกอนที่จะมาสมคัรตองใหกลุมตาง ๆ คัดเลือกมามหีลักฐานนะครับ วาคัดเลือก

มาแลวอยางเชน กลุมเกษตรกรนี้ เกษตรกรในจังหวัดก็คดัเลือกมาได ๑ คน หรือกลุมสมาคมพอคาเลือก

มา ๑ คนอะไรทํานองนี้ แลวแตวามากนอยแตละจังหวดั แลวก็มาคัดสรร คัดสรรแลวก็ใหเลือกตั้งกันทีหนึ่ง 

เปน ๒ ชัน้   

 ประธาน : คือไอเดียทานโอ.เค. แตผมกําลงัจะคลายวาตอรองตรงที่วา เมื่อแตละกลุมแต

ละกอนนี้ใหมาเปนสาย ๆ นีน้ะครับ อยางทานวากาํหนดกฎเกณฑ ทนีี้วา เมื่อกลุมกอนนั้น อยางเชน กลุม

เกษตรกร สงตวัแทนมาจะกีค่นตามที่วานี ้ประเด็นก็คือวากลุมเกษตรกรกลุมนี้ ที่วาจะเอาคนมาตาม

จํานวนทีท่านวา ๕ คน ๓ คนนี ้ผูบริหารกลุมนั้นเกษตรกรมันเปนธรรมไหม มนัทําหนาที่กลัน่กรองดีไหม 

หรือตองวิง่เตน ผมตองเปนคนของผูมีอํานาจในกลุมนะ ผมถงึจะมีสิทธิมีชื่อ ทานมัน่ใจไหมวาผูกล่ันกรอง

ของกลุมนีม้ันเปนธรรมจริง ทีนีถ้าทานไมมั่นใจคนดี เกษตรกรดีแตถูกตัดออกจากกลุมผูคัดสรรออกไป แต

มันคานกับประชาชนในกลุมนั้นในทองทีน่ั้นวา ไปออกเขาไดอยางไร ผมกําลงัมองวาเครื่องกรองควรจะมี

หรือไม คําวา สว. นีท้ี่ตองมานัง่ถกแถลงเปนประเด็นกอนวา จงัหวัดหนึ่งม ี๒ คน ทานวาควรจะแบง ๒ คน

ตามกลุมอาชีพ กลุมอะไรหรือไม เพราะแค ๒ คน ถาทานแบงกลุมอาชีพมนัไมไหวนะ ในจังหวัดหนึง่ ๆ เขา

จึงไมแบงกลุมอาชีพ ทนีี้เมื่ออยางนัน้ทานก็ตองปลอยใหมันครบทุกอยาง ใครก็ได เปด Open ใหประชาชน

เขาเลือกจริง ๆ เปน สว.  จริง ๆ คนที่เขาจะเลือกนี ่ถาเราไมเอาเรื่องซือ้เสียงมาพูดนีก่็ตองเลือกคนที่ดีที่เดน

ที่สุด ก็เปนหนาที่ของคนสมคัรทุกคนตองไปประชาสัมพนัธ ซึง่ระบบหามหาเสียงนี่ตองยกเลกิไปแลว 

เพราะการเลือกตั้งกับการหาเสียงมนัของคูกัน ถาเกิดวาใหแนะนําตวัโดยไมหาเสียงนีม้ันเกิดขึน้ไมไดหรอก  
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ผมเอาโบชวัรผมไปใหทานมหินทร ใหทานสุกรี ใหทานทรง ใหทานสพุจน ผมคงจะตองพูดวาเลือกผมดวย

นะ แตถาพูดคาํนี้ก็คือหาเสยีงแลว ใชไหมครับ ผมวาอยาไปคํานึงวาถาเปด Open  คนสมัครเยอะ แลว

ประชาชนีจ้ะเลือกไมถูก เลอืกไมดี ทุกครัง้ทานไปดูสิ สว. แตละครั้ง ไมมีการ จังหวดัละทีละเปนรอย ๆ 

หรอกทาน  กรุงเทพนี่ เพราะคนไดเปน สว. เยอะ และคนที่ไดเปรียบมากที่สุดก็คือคนที่ออกโทรทัศนบอย 

อยางทานปราโมทย ไมกลัด อยางนี้เห็นกันบอย ๆ ซึง่มันก็ตองเปนกลไกของมันเอง มันหนีไมพน แมแต

อเมริกานี่ดารายังเปนวุมิสมาชิกได คนเหล็ก อันนี้ก็ตองปลอยใหเปนกลไก อันนี้ก็เปนเรื่องคุยกันเลน ๆ คง

จะเอาวาระของเราดีกวา วามีอะไรใครจะเติมอีก เชิญทานสุพจนครับ  

 นายสพุจน ไพบูลย : ผมนั่งอาน ทานเปดมาตรา ๑๖๒ ครับ หนา ๕๘ เขียนไววา 

งบประมาณรายจายของแผนดินใหทาํเปนพระราชบัญญตัิ ถาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณออกไมทันงบประมาณใหม ใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย ทําไมไมใหใช

พระราชบัญญตัิครับ   

 ประธาน : คือกอนอื่นทานตองไปดูอันนัน้กอน ทานไมไดอยูกระทรวงการคลัง ผมกไ็มได

อยู ผมพอรูนิด ๆ คือถาทานจะไปใชพระราชบัญญัติฉบับปที่แลวไปพลางกอนนี้มันไมได เพราะ พ.ร.บ. 

งบประมาณแตละป พวกโครงสรางก็ด ีงบประมาณหมวดรายจายมันไมตรงกัน แตคําวา กฎหมายเรื่อง

งบประมาณ มันคลุมไดหมดเลย มนักวางกวา วิธีการบริหารจัดการนีม้ันดี ใน พ.ร.บ. กฎหมายงบประมาณ

อยูในเกณฑดขีองบานเรา พดูงาย ๆ วาถามันอยางนี้มนัจะเหมาะสมทีว่ามนักวาง บริหารงานไดดีกวา  

แตถาทานมาบอกวาใหใช พ.ร.บ. งบประมาณปที่แลวนี ่บางรายการนีม้ันเปนรายการ Fix มันไมยดืหยุน 

 นายสพุจน ไพบูลย : ในนี้เขาเขียนครับ คอืในนี้เขาเขียนไวเลยครับ ใหใชกฎหมายวาดวย

งบประมาณรายจายในปงบประมาณปกอนนัน้ไปพลางกอน  

 ประธาน : คือสรุปแลว ตรงนี้คนรางกฎหมายนี่ พอไปเติมคําวา ในปนั้น กลายเปนวาแต

ละปมีกฎหมายเขามาเปนป ๆ อะไรใชไหม ผมกําลงัมองวาใหใชกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย มนัก็

นาจะดีใชไหม ถาเกิดคําวา ในปงบประมาณปกอนนัน้ มนัก็เหมือนกับวาใหใช พ.ร.บ. ของปที่ใชอยู  

 นายสพุจน ไพบูลย : คืออยางนี้ครับ เร่ืองงบประมาณนีน้ะครับ มันจะเริม่ต้ังแตวันที่ ๑ 

ตุลาคม ถงึวนัที่ ๓๐ กันยายน ของปตอไป ถาสมมุติวาวนัที ่๑ ตุลาคมนั้น พระราชบญัญัติงบประมาณยงั

ไมออก สมมุตวาอยางป ๒๕๕๐ นี้ พอวนัที ่๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ งบประมาณป ๒๕๕๑ ยงัไมออกนี ่ก็ใหใช

งบประมาณของป ๒๕๕๐ ไปพลางกอน อยางนี้ถกูครับ คือหลัก ๆ เปนอยางนี้ครับ   

 ประธาน : ถาอยางนัน้ทานไมตอง แกวา ใหใชพระราชบญัญัติงบประมาณ  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                            อารีรัตน ๘/๓ 

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐     

 

 นายสพุจน ไพบูลย : ใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณวาดวยงบประมาณรายจายใน

ปงบประมาณปกอนนั้น ถูกครับ กฎหมายเปนพระราชบญัญัติ และในมาตรานี้ครับ ทานดูในฉบับฟง

ความคิดเหน็นี้ครับ หนังสือที่เปรียบเทียบ  

 ประธาน : แตวาในป ๒๕๕๐ นี้มันไมไดมแีตพระราชบญัญัติอยางเดยีว เกิดมันมีอ่ืน ๆ 

ดวย ผมไมเขาใจ พ.ร.บ. ที่อาจจะมพีระราชกําหนดที่จําเปนตองออกมา 

เปนกฎหมาย ที่รัฐบาล ครม. เขาใชกนันี ้คาํวา พระราชบญัญัติก็ไมครอบคลุมถึงพระราชกําหนด เขาถึง

ตองบอกวากฎหมายวาดวย คําวา กฎหมายวาดวย มนัคลุมทัง้พระราชบัญญัติและ 

พระราชกาํหนด   

 นายทรง บัณฑิตนนัท ิ: ขออนุญาตครับ ตามมาตรา ๑๖๒ นี้ความเหน็ของผมนะครับ ที่

เขาเขียนถอยคําดังกลาวนี้ เปนการใชปฏิบัติกันมาเปนที่ยอมรับสากลเลยนะครับ ใชกันมาแลววา ถาปใด

จะเปนทองถิ่นหรือจะเปนภูมิภาค งบประมาณแผนดิน ถาออกงบประมาณไมทนัในปนั้นใหใชกฎหมายวา

ดวยงบประมาณในปกอนไปพลางกอน ใชกันมาตลอดครับ 

 นายสพุจน ไพบูลย : อยากใหทานเปดหนงัสือหนา ๑๒๒ ครับ ลองดูเขาเปรียบเทยีบสิ

ครับ มาตรา ๑๖๒ กบัมาตรา ๑๗๙ เหมือนกันทุกคําเลยนะครับ แตดูเหตุผลครับ เมือ่ไมมีการแกไข แต

ทําไมมีเหตุผล มาตรงนี้ทัง้หมดไดอยางไรครับ ในเมื่อมาระบุไวมาตรา ๑๖๒ ทานประธานลองอานดูนะ

ครับ ในหนา ๑๒๒ มาตรา ๑๖๒ กับมาตรา ๑๗๙ นี้เหมือนกนัเลย ขอความเหมือนกันหมด แตตรงเหตุผล

ครับมีวา เพิ่มข้ึนใหมทั้งหมวดเพื่อใหการจัดงบประมาณ มาตราที่เพิม่ข้ึนในหมวดอื่น ๆ นี้ระบุไวในมาตรา

นั้นครับวาทีเ่พิม่เพราะอะไร แตหมวดอื่น ๆ นีพ่อมาตรานัน้แกไขเขียนเหตุผลครับ แตพอมาตรงนี้บอกวา 

เขียนไวตรงนี้เอาทัง้หมดเลย   

                                                                                                                               - ๙/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                อัมพา  ๙/๑ 

วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐       

 

  ประธาน  :  คือผมเขาใจอยางนี้ทานสพุจนครับ คําวา เหตุผล ในตารางเปรียบเทยีบ 

ใชกับคําที่ไมคอยดีนัก ทาํใหเปนประเดน็ไดใชไหมครับ คือเหตุผลมันคลายกับทํามาดี แตวาเนื้อหา 

ใน ๒ อันนี้ มาตรา ๑๖๒ มนัคงพอไปไดไหมครับ 

  นายสพุจน  ไพบูลย :  ผมไมขัดของแตวาจริง ๆ เมื่อบอกวา งบประมาณใหตราเปน 

พระราชบัญญตัิ แตเมื่อจะใหใชตัวพระราชบัญญัติของปกอนนี่ เมื่อมนัเปนพระราชบัญญัติแลวนี่  

แตทําไมตองมาพูดเรื่องกฎหมาย คืออยากจะใหรวมทัง้หมด 

  ประธาน  :  คือเมื่อไมสามารถจะออกเปนกฎหมายรูปแบบอื่นได คือออกไดเฉพาะ

พระราชบัญญตัิ 

  นายสพุจน  ไพบูลย  :  เพราะจั่วหวัไวครับวา ใหออกเปนพระราชบญัญัติ 

  ประธาน  :  ขอเปนขอสังเกตไววา ในเมื่อมาตรา ๑๖๒ บอกวา เกีย่วกับงบประมาณนี่ตอง

ออกเปนพระราชบัญญัติเทานั้น เปนกฎหมายรูปแบบอื่นไมได เพราะฉะนัน้แลวถอยคําที่บอกวา  

ถาออกไมทัน ก็ควรจะบอกใหชัดไปเลยวา ใหใชพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณกอน

นั้นไปพลางกอน ไมควรจะใชพวกกฎหมาย เพราะวา เนือ่งจากวาเรื่องงบประมาณนีอ้อกไดเฉพาะ

พระราชบัญญตัิเทานั้นนะครบั ใชถอยคําใหแกจากกฎหมาย เปน พระราชบัญญัติ โอ.เค.นะครับ  

เปนขอสังเกตไป เชิญครับ 

  นายสพุจน  ไพบูลย  :  อยางเมื่อกีท้ี่ผมบอกครับวา เหตุผลที่เปรียบเทียบนี่ครับ 

  ประธาน  :  อันนี้ผานแลวครับวาเปน พระราชบัญญัติ 

  นายสพุจน  ไพบูลย  :  ทานประธานครับ ที่เขาเขียนไวเดิมมาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๗๙  

เขาไมไดมีการแกไขนะครับ แตพอมีมาตรงขวามือเหตุผล เพิ่มข้ึนใหมทั้งหมวด 

  ประธาน  :  โอ.เค. ครับ ตรงเหตุผลอาจจะเขียนไมถูก เพราะเรื่องเหตุผลไมไดเปน

กฎหมาย เดีย๋วเราก็บอกวาถูกทาํงานจํากดัเวลา บางทีเร่ืองเหตุผลก็เปนเหต ุมีอยางอื่นหรือไมครับ 

ขอเชิญทานมหินทรครับ 

  นายมหนิทร  สุรดินทรกุล :  นิดหนึ่งครับ เมื่อกี้ทีว่ามาตรา ๑๔๓ ที่วา วาระเริ่มแรก 

เมื่อครบกําหนด ๓ ปทีว่าใหจับฉลาก คือบางทีความคิดเห็นจากหลาย ๆ ฝาย เขาบอกวาไมนาจะม ีเพราะ

อยางวุฒิสภาเขาเรียกกนัแทบเปน แทบตาย เขาทํางานดทีุกอยาง จู ๆ ใหเขาจับฉลากออก 

  ประธาน  :  ผมวาจับฉลากนี่มันไมถูกตองนะครับ ผมเห็นดวยนะครับ 

  นายมหนิทร  สุรดินทรกุล  :  ผมวาไมควรจะใหจับฉลากออก 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ               อัมพา  ๙/๒วนั

ศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐                 

 

  ประธาน  :  สรุปแลวก็คือวา ทานเหน็วาตองอยูครบวาระ จะเอาออกครึ่งหนึ่งโดยการจับ

ฉลากนีม่ันไมไดถูกตองเลยนะ เพราะวาเรื่องของบานเมือง มนัมาใชดวงไมถูกใชไหม ไมควรจะออกตาม

ดวงนะ เปนอนัวาไมเหน็ดวยที่มกีารจับฉลากออก ควรจะใหอยูครบวาระทัง้สภา ทัง้วุฒิสภานะครับ  

  นายทรง บัณฑิตนนัท ิ :  ขออนุญาตครับ มาตรา ๒๓๘ อันนี้เปนถอยคําเล็กนอยครับ แต

วาถาทีป่ระชุมมีความเหน็อยางไร ผมก็ไมขัดของ คําวา ไมชักชา นีน่ะครับ คือเหมือนกับมาตรา ๑๙๘ หนา 

๑๗๙ (๒) ตรงกับรัฐธรรมนญู ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๘ คําวา ไมชกัชา ผมมีความเหน็วาเหมือนกับภาษาทั่ว ๆ 

ไป ไมใชภาษาราชการ จะเปลี่ยนไดหรือไม 

  ประธาน  :  โดยเร็ว ดีกวา เหมาะสมดีกวา ขอแกเปน โดยเร็ว ทั้งสอง (๑) กับ (๒)  

แก ไมชักชา เพราะคําวา ไมชักชาไมใชภาษาหนงัสือ โดยเร็ว อยางนี้แนนอนกวา มีอนุกรรมาธกิารมีความ

คดิเห็นเปนอยางอืน่หรือไมครับ  

  (ไมมีอนุกรรมาธิการมีความเห็นเปนอยางอื่น) 

  ประธาน  :  ถาไมมี ขออนญุาตปดประชุม แลวก็ขอขอบคุณทุกทาน ที่มาทําหนาที ่

อนุตรวจรางรฐัธรรมนูญ แลวก็ทาํใหคณะอนุกรรมาธกิารตรวจรางรัฐธรรมนูญมีผลงาน  แลวอยางไร 

ก็ขอรบกวนวาวันจนัทรที่ ๒๔ พฤษภาคม เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถาทานไมติดอะไรจริง ๆ กก็รุณามา 

เพราะวาสิง่ทีเ่ราทําบนัทึกเสนอคณะกรรมาธิการวิสามญัวิชาการ ตรวจรางรัฐธรรมนูญ และตรวจราง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนญู บางครั้งเขาถามเราจะไดชวยชี้แจง แตผมขออนุญาตนิดหนึ่งวา เปน

ขอสังเกตวาการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา  

๑ ชัว่โมงนีน่ะครับ กวาจะรวมพลติดบางท ีเวลาที่จะมาซกัถามเรามนัไมมี ผมก็คิดวา เราเตรียมไปนะ 

แตถาเกิดไมมคีนถามก็อยาผิดหวังนะครบั ขออนุญาตปดประชุมครับ 
 
     เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐ นาฬกิา 
 
กลุมงานชวเลข ๑ 
สํานกัรายงานการประชุมและชวเลข 
   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 


